
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเนินฆ้อ 

สมัยสามัญ  สมัยที�  2   ครั งที�  1  ประจําปี  พ.ศ.  2558 

วนัจันทร์ที�  25  พฤษภาคม  พ.ศ.  2558  เวลา  09.00  น. 

ณ. ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลเนินฆ้อ 

ผู้มาประชุม     จํานวน       12           คน    
ลาํดับที� ชื�อ – สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื�อ หมายเหตุ 

1 นายอนุรักษ ์ ดีนาน ประธานสภาเทศบาล อนุรักษ ์ ดีนาน   

2 นายธวชั  โอทาน รองประธานสภาเทศบาล ธวชั  โอทาน   

3 นายศกัดา   แววดี สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 ศกัดา  แววดี   

4 นายเดชา    รุ่งเรือง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 เดชา  รุ่งเรือง   

5 นายประเสริฐ  ผดุผอ่งใส สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 ประเสริฐ  ผดุผอ่งใส   

6 นางสาวราตรี  บาํรุง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 ราตรี   บาํรุง   

7 นายสุจิน    บุญส่ง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 สุจิน   บุญส่ง   

8 นายพิชิต  วงศา สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 พิชิต  วงศา   

9 นางอรสา  คงคะคิด สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 อรสา  คงคะคิด  

10 นายอุลยั  ความเพียร สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 อุลยั  ความเพียร   

11 นายมณฑล  โพธิ7 ประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 มณฑล  โพธิ7 ประเสริฐ   

12 นายนิรันดร์  ดีนาน สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 นิรันดร์  ดีนาน   

13 นายอรรถวฒิุ  สมนึก เลขานุการสภาฯ อรรถวฒิุ   สมนึก    
ผู้มาประชุม     จํานวน       1            คน    

ลาํดับที� ชื�อ – สกุล ตําแหน่ง หมายเหตุ 

1 นางสาวราตรี  บาํรุง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1  ลา 

ผู้เข้าร่วมประชุม     จํานวน       10            คน   

ลาํดับที� ชื�อ – สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื�อ หมายเหตุ 

1 นายกฤษฎา  ดวงแกว้ นายกเทศมนตรี กฤษฎา  ดวงแกว้   

2 นายชรินทร์   อินทร์มงคล รองนายกเทศมนตรี ชรินทร์   อินทร์มงคล   

3 นายจรัล  ชาญเชี?ยว ที?ปรึกษานายกเทศมนตรี จรัล  ชาญเชี?ยว  

4 นายเอกพล  ผลงาม เลขานุการนายกเทศมนตรี เอกพล  ผลงาม   

5 นายธีระพนัธ์  สุขสวา่ง 
รองปลดัเทศบาล  รก.
ผูอ้าํนวยการกองช่าง 

ธีระพนัธ์  สุขสวา่ง 
 

/ผูเ้ขา้ร่วม... 
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เข้าร่วมประชุม       

ลาํดับที� ชื�อ – สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื�อ หมายเหตุ 

6 นางดวงใจ  ทดแทน หวัหนา้สาํนกัปลดัเทศบาล ดวงใจ  ทดแทน   

7 นางสาวรุ่งฟ้า  พามนตรี 
หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานคลงัรักษา
ราชการแทนหวัหนา้กองคลงั รุ่งฟ้า  พามนตรี  

8 นางสาวสุขมุาภรณ์ บุญช่วยเหลือ รก.หวัหนา้กองศึกษา สุขมุาภรณ์ บุญช่วยเหลือ  

9 นางสาวสุกนัยา  เสน่หา จนท.วเิคราะห์นโยบายและแผน สุกนัยา  เสน่หา  

10 นายรุ่งธรรม  ธรรมจิตร หวัหนา้ฝ่ายการโยธา รุ่งธรรม  ธรรมจิตร  

11 นายบรรจง  รัตนวิจิตร ผูท้รงคุณวุฒิ บรรจง  รัตนวจิิตร  

เริ�มประชุมเวลา   09.05  น. 
เมื?อสมาชิกสภาเทศบาลตาํบลเนินฆ้อ มาครบองค์ประชุมแล้ว นายอรรถวุฒิ  สมนึก 

เลขานุการสภาเทศบาล  เชิญสมาชิกสภาฯ เขา้นั?งประจาํในที?ประชุม  มีสมาชิกเขา้ร่วมประชุม 11 คน ซึ? งเป็น
การประชุมสภาสมยัสามญั สมยัที? 2 ครัJ ง 1 ประจาํปี พ.ศ. 2558  เรียนเชิญประธานสภาเทศบาลตาํบลเนินฆอ้ 
จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย  กล่าวเปิดประชุมและดาํเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  
นายอนุรักษ ์ดีนาน
(ประธานสภาฯ) 
 

ระเบียบวาระที�  1   
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -ประธานสภาฯ จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย  ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติ 
ท่านผูบ้ริหาร หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน กระผมขอเปิดประชุมสภาสมยั
สามญั สมยัที? 2 ครัJ งที? 1 ประจาํปี 2558  ในวนัจนัทร์ที? 25 พฤษภาคม 2558  
เรื�อง   ที�ประธานจะแจ้งให้ที�ประชุมทราบ 
1.1  ขอขอบคุณ ผูบ้ริหาร  สมาชิกสภาฯ พนกังาน ผูน้าํทอ้งที? ผูน้าํทอ้งถิ?น ทุก
ท่านที?ร่วมโครงการต่าง ๆ ดงันีJ  
         -โครงการครอบครัวคุณธรรมนาํสังคมไทยเขม้แข็ง (พาลูกจูงหลานเขา้
วดั) ประจาํปี 2558 ครัJ งที? 1 ที?วดัถนนกะเพรา เมื?อวนัที? 5 เมษายน 2558 ครัJ งที? 2 
วนัที? 10 เมษายน 2558 ร่วมกิจกรรมรดนํJาขอพรผูสู้งอายทีุ?เทศบาลตาํบลเนินฆอ้ 
และครัJ งที? 3 เมื?อวนัอาทิตยที์? 24 พฤษภาคม 2558 ที?ห้องประชุมเทศบาลตาํบล
เนินฆอ้  
         -โครงการอนุรักษแ์ละสืบสานงานประเพณีวนัสงกรานตข์องทอ้งถิ?น เมื?อ
วนัที? 10  เมษายน 2558  กิจกรรมทาํบุญเลีJยงพระ และรดนํJาขอพรผูสู้งอาย ุ
        -โครงการจดัทาํแผนพฒันาของทอ้งถิ?น เรื?อง การบูรณาการแผนชุมชน
ระดบัเทศบาล พร้อมรับฟังความคิดเห็นของประชาคมทอ้งถิ?นในการทบทวน/
ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพฒันา และแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)  
เมื?อวนัที? 30 เมษายน  2558 

/การประชุม... 
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ประชุม 
ระเบียบวาระที�  2   
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
 
นายนิรันดร์  ดีนาน 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 
 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายพิชิต  วงศา 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
ที?ประชุม 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
 
 
ระเบียบวาระที�  3   
 
 

-การประชุมสภาเทศบาลในวนันีJ มีการถ่ายทอดเสียงการประชุมผ่านเสียงไร้
สายของเทศบาลก็ขอให้สมาชิกทุกท่านระมดัระวงัการอภิปรายโดยใช้คาํพูด
ใหเ้หมาะสมไม่กระทบบุคคลภายนอก อภิปรายดว้ยเหตุและผล เพื?อประโยชน์
ของประชาชนตาํบลเนินฆอ้  
-ทราบ 
เรื�อง   รับรองรายงานการประชุม 
2.1  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาํบลเนินฆอ้ สมยัวสิามญั  สมยัที? 1 
ครัJ งที? 1  เมื?อวนัที?  2  เมษายน  พ.ศ.  2558  ประจาํปี  พ.ศ.  2558 
-ตามที?เจา้หน้าที?ได้จดัส่งสําเนาบนัทึกรายงานการประชุมสภา  สมยัวิสามญั  
สมยัที? 1  ครัJ งที? 1 ประจาํปี พ.ศ.  2558  เมื?อวนัที? 2 เมษายน  พ.ศ. 2558  พร้อม
หนงัสือเชิญประชุมมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดแกไ้ขเปลี?ยนแปลง เพิ?มเติม รายงาน
การประชุมสภาเทศบาลตาํบลเนินฆอ้ หรือไม่  เชิญนายนิรันดร์  ดีนาน 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่านขอแกไ้ขหนา้ที? 
20 บรรทดัที? 9 นบัจากดา้นบน ขอ้ความ หมู่ที? 5 ตรงบา้นนายฉลอง แกไ้ขเป็น
ตรงบา้นนายฉลอม  และหน้าที? 23 บรรทดัที? 6 นับจากด้านบน ขอ้ความคาบ
เกี?ยวหมู่ที? 1 และหมู่ที? 6 ให้นดัทาํประชาชน ให้ตดัคาํวา่ ทาํ ออก แกไ้ขเป็นให้
นดัประชาชนผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
-ขอบคุณ สท.นิรันดร์ เชิญนายพิชิต  วงศา  
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ขอแก้ไข
หนา้ที? 2 บรรทดัที? 8 นบัจากดา้นบน วาระที? 1.1 ขอ้ความที?ร่วมกนักิจกรรมใน
โครงการ แกไ้ขเป็นที?ร่วมโครงการ  
-มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดแกไ้ขเปลี?ยนแปลงอีกหรือไม่ 
 
-ไม่มี 
-เมื?อไม่มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดเสนอให้แกไ้ขเปลี?ยนแปลง เพิ?มเติมรายงานการ
ประชุมอีก และขอให้สมาชิกสภาฯ แกไ้ขตามที?เสนอ ฉะนัJนถือว่าที?ประชุมมี
มติเห็นชอบรับรองการแกไ้ขและรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาํบล
เนินฆ้อ  สมัยสามญั  สมยัที?  4  ครัJ งที? 1 ประจาํปี พ.ศ.  2557 เมื?อวนัที?  27  
พฤศจิกายน  2557  เป็นเอกฉนัท ์ 
เรื�อง  ญตัติร่างเทศบัญญตัิที�เสนอใหม่ 
3.1  ไม่มี 
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ระเบียบวาระที�  4   
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายมณฑล  โพธิ7 ประเสริฐ  
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 
 
นายธีระพนัธ์  สุขสวา่ง 
(รองปลดัเทศบาล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื�อง  ญตัติเสนอเพื�อพจิารณา 
4.1  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการรับโอนถนนสายครัวกลางทุ่ง ให้กบั
เทศบาลตาํบลเนินฆอ้  
    ขอ้กฎหมาย  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพสัดุของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนทอ้งถิ?น พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพิ?มเติมถึง (ฉบบัที? 9) พ.ศ. 2553 
หมวด 2 ขอ้ 9 ในกรณีที?มีผูอุ้ทิศพสัดุให้เป็นกรรมสิทธิ7 แก่หน่วยการบริหาร
ราชการส่วนทอ้งถิ?น หรือให้สิทธิอนัเกี?ยวกบัพสัดุหรือมอบให้เป็นผูดู้แลพสัดุ
นัJน ถา้การกระทาํดงักล่าวมีเงื?อนไขหรือมีภาระติดพนัหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนทอ้งถิ?นจะรับเอาพสัดุหรือสิทธินัJนๆ ได้ต่อเมื?อได้รับความเห็นชอบจาก
สภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ?นนัJน ขอทาํความเข้าใจคือเจ้าของ
โครงการสุนทรภู่ปาร์ควิลล์มีความประสงค์จะอุทิศถนนบริเวณดงักล่าวให้กบั
เทศบาล แต่ที?ดินที?จะอุทิศบางแปลงมีเงื?อนไขหรือมีภาระติดพนัอยู่ ดงันัJนจึง
ตอ้งได้รับความเห็นชอบจากสภาทอ้งถิ?น มีสมาชิกาสภาฯ สอบถามหรือไม่ 
เชิญนายมณฑล  โพธิ7 ประเสริฐ  
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน สอบถาม
เกี?ยวกบัขอ้ตกลงระหวา่งเจา้ของที?ดินกบัเทศบาลเกี?ยวกบัการอุทิศที?ดินให้เป็น
ทางสาธารณประโยชน์  
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน เกี?ยวกบัการ
อุทิศที?ดินของคุณดาํริห์  ผดุผอ่ง แจง้ความประสงคอุ์ทิศถนนในหมู่บา้นซึ? งจะมี
หลายซอยทัJงที?กวา้ง 8 เมตร และ 10 เมตร โดยเจา้ของจะอุทิศให้เทศบาลดูแล
เพื?อไม่ให้ประชาชนที?อาศยัอยูเ่ดือดร้อน ตามผงัที?เจา้หน้าที?ไดแ้จกให้จะมีสอง
แปลง ในข้อกฎหมายถ้ากรณีที?มีผูอุ้ทิศที?ดินให้เป็นทางสาธารณะ ถ้าที?ดิน
ดังกล่าวไม่มีเงื?อนไขหรือมีภาระติดพนัเทศบาลก็สามารถรับได้เลย ให้ทาํ
หนงัสืออุทิศโดยให้นายกเทศมนตรีลงชื?อรับ  ซึ? งมีแนวทางปฏิบติักรณีที?ทาง
ราชการขอให้ราษฎรอุทิศที?ดินให้ หรือกรณีเข้าไปดําเนินการในที?ดินของ
เอกชน เพื?อให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกนั คือเพื?อให้การปฏิบติัเกี?ยวกบัการจดั
ให้มีเอกสารหลกัฐานที?ชดัเจนในกรณีที?ทางราชการขอให้ราษฎรอุทิศที?ดินให ้
หรือกรณีเขา้ไปดาํเนินการในที?ดินของเอกชน หรือกรณีราษฎรแสดงความ
ประสงค์จะอุทิศที?ดินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงวางแนวทางปฏิบัติไว้
ดงัต่อไปนีJ  1. กรณีที?มีผูอุ้ทิศที?ดินให้กบัทางราชการ หรือจะให้ทางราชการเขา้
ไปดาํเนินการเพื?อให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกนั ให้เจา้หน้าที?ของหน่วยงานนัJน 
ซึ? งได้รับอุทิศที? ดินจากราษฎรหรือเข้าไปดําเนินการในที?ดินเอกชนจัดทํา
หนงัสือแสดงความประสงคเ์กี?ยวกบัการอุทิศที?ดินใหก้บัทางราชการหรือ 

/ยนิยอมให.้.. 
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นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายพิชิต  วงศา 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายมณฑล  โพธิ7 ประเสริฐ  
(สมาชิกสภาฯ เขต 2 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นางอรสา  คงคะคิด 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2 
 
 
 

ยนิยอมใหท้างราชการเขา้ไปดาํเนินการโดยใหมี้รายละเอียดดงันีJ  
 1.1 ที?ดินที?จะอุทิศให้กบัทางราชการ หรือจะให้ทางราชการเขา้ไปดาํเนินการ
ตอ้งเป็นที?ดินเจา้ของที?ดินมีกรรมสิทธิ7 หรือมีสิทธิครอบครองในที?ดินนัJน  โดย
ชอบดว้ยกฎหมายหากที?ดินนีJ มีภาระผูกพนัให้เจา้หน้าที?แจง้ให้ผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ทราบก่อน 
1.2  ให้เจา้หน้าที?จดัทาํรายละเอียดเกี?ยวกบัการอุทิศที?ดิน พร้อมแผนที?แสดง
ขอบเขตและเนืJ อที?ของที? ดินที?จะอุทิศ หรือยินยอมจะทางราชการเข้าไป
ดาํเนินการ แลว้ให้เจา้ของที?ดินและผูมี้หนา้ที?ดูแลรักษาที?สาธารณประโยชน์ลง
ชื?อรับรองไวเ้ป็นหลกัฐานต่อหน้าพยาน ในกรณีมีเอกสารสิทธิตามประมวล
กฎหมายที?ดินใหส้าํเนาประกอบเรื?องไวด้ว้ย 
2. การจัดทํารายละเอียดเกี?ยวกับการอุทิศที?ดินดังกล่าว ให้จัดทาํ 4 ชุด มี
ข้อความและรายละเอียดถูกต้องตรงกัน เก็บไปที?หน่วยงานของเจ้าหน้าที? 
เจ้าของที?ดิน หน่วยงานที?มีหน้าที?ดูแลรักษาที?สาธารณะตามกฎหมาย และ
สํานกังานที?ดินทอ้งที? แห่งละ 1 ชุด  ก็จะเห็นไดว้า่การอุทิศที?ถา้ไม่มีเงื?อนไขก็
สามารถรับการอุทิศไดโ้ดยไม่ตอ้งการมีแบ่งหัก แต่ถา้มีการแบ่งหักที?ดินก็จะ
ระวงัเรื?องนีJ ให ้แต่ที?ดินดงักล่าวมีเงื?อนไขจึงนาํเขา้สภาฯ ใหค้วามเห็นชอบก่อน 
-ขอบคุณรองปลดัเทศบาล เชิญนายพิชิต  วงศา 
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ตามเอกสาร
อยากให้อธิบายให้ชดัเจน ซึ? งไดรั้บเอกสารเมื?อ 10 นาทีที?ผ่านมา สมาชิกสภาฯ 
บางท่านอาจจะยงัไม่เขา้ใจ ซึ? งเอกสารจะตอ้งส่งใหส้มาชิกสภาฯ ก่อนเพื?อนาํไป
พิจารณา ฝากใหผู้เ้กี?ยวขอ้งแกไ้ขชีJแจงดว้ย 
-เชิญนายมณฑล  โพธิ7 ประเสริฐ 
  
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน สงสัยเกี?ยวกบั
เจา้ของที?จะซ่อมแซมถนน และขอ้กาํหนดเกี?ยวกบั พรบ.การจดัสรรที?ดินการ
อุทิศที?ดิน  
-เชิญนางอรสา  คงคะคิด 
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน สอบถาม
เกี?ยวกบัแผนผงัและขอบเขตที?อุทิศให้ ที?แยกตามซอยระยะทางเท่าใดและถนน
เส้นนีJ ไม่น่าจะเป็นสายครัวกลางทุ่ง ซึ? งเป็นถนนเข้าหมู่บ้านจะเป็นการเอืJอ
ประโยชน์ใหใ้ครหรือไม่ 

/นายอนุรักษ.์.. 
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นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายธีระพนัธ์  สุขสวา่ง 
(รองปลดัเทศบาล) 
 
 
 
 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายมณฑล  โพธิ7 ประเสริฐ  
(สมาชิกสภาฯ เขต 2 
 
 
 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายธวชั  โอทาน 
(รองประธานสภาฯ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-เชิญรองปลดัเทศบาลชีJแจง 
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน พรบ.จดัสรร 
ทาง หมู่บ้านไม่ไ ด้ เข้า ร่วม  คือกา รแบ่ งขา ยที? ดินต้อง จัด เต รียมระบ บ
สาธารณูปโภค  โดยไดส้อบถามกบัที?ดินแลว้ ซึ? งเมื?อก่อนการทาํหมู่บา้นที?ดิน
ไม่ไดม้าตรวจสอบเรื?องเกี?ยวกบั พรบ.จดัสรร ไม่ใช่แค่ตรงนีJ แต่รวมถึงฝั?งตรง
ขา้มดว้ย โดยถา้มีผูอุ้ทิศให้เป็นทางสาธารณะก็ใช้เงื?อนไขเดียวกนัซึ? งผูบ้ริหาร
จะพิจารณาถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลกั ส่วนรายละเอียด
ระยะทางความยาว กวา้ง เอกสารซึ?งตวัจริงจะมีมากกวา่นีJ  ซึ? งสามารถตรวจสอบ
ที?ดา้นล่างได ้ส่วนดา้นกฎหมายก็ตอ้งดูเอกสารประกอบ 
-เชิญนายมณฑล  โพธิ7 ประเสริฐ  
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ปรึกษารอง
ปลัดให้ตรวจสอบกฎหมาย พรบ.จดัสรร กรณีมีผูที้?จะอุทิศที?ดินให้เป็นทาง
สาธารณประโยชน์ให้กับเทศบาลโดยตอ้งกาํหนดให้ผูอุ้ทิศที?ดินรับผิดชอบ
จาํนวนเงินค่าซ่อมบาํรุงระบบสาธารณูปโภคก่อนที?จะอุทิศให้กบัเทศบาล ฝาก
ให้ตรวจสอบเพื?อไม่เป็นการเอืJอประโยชน์ให้กบัเจา้ของโครงการ เพราะเมื?อ
วานนีJไดล้งดูพืJนที?ปรากฏวา่ถนนชาํรุดมาก ถา้จะซ่อมแซมก็ตอ้งใชง้บประมาณ
มากเช่นกนั   
-ตามที?รองปลดัเทศบาลชีJ แจง ว่าตรงนัJนมี 2 โครงการที?ไม่ได้เขา้ร่วม พรบ.
จดัสรรที?ดิน มีสมาชิกสภาฯ สอบถามหรือไม่ เชิญนายธวชั  โอทาน 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ตามเอกสาร
เพื?อสมาชิกสภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบว่าจะรับอุทิศหรือไม่ ซึ? งตาม
หนงัสือแสดงความประสงค ์เรื?องการอุทิศที?ดินให้กบัทางราชการ หรือยินยอม
ให้ทางราชการเขา้ไปดาํเนินการเพื?อให้มีการใชป้ระโยชน์ร่วมกนั ขอ้ที? 3 ระบุ
ว่าหากขา้พเจา้ไดข้อรังวดัที?ดินในที?ดินแปลงดงักล่าวขา้งตน้ ขา้พเจา้จะไดน้าํ
เจา้หน้าที?ทาํการรังวดัปักหลกัเขตเพื?อแบ่งหักให้เป็นที?สาธารณประโยชน์ให้
ถูกตอ้งตามหนังสือนีJ  ต่อไป ซึ? งได้ยืนยนัชัดเจนว่าเมื?อที?ดินไม่มีเงื?อนไขก็จะ
รังวดัแบ่งให้เป็นทางสาธารณะ วนันีJ สภาตอ้งพิจารณาว่าจะรับหรือไม่ ส่วน
รายละเอียดอื?น ๆให้ฝ่ายบริหารไปดาํเนินการต่อไป ซึ? งเทศบาลสามารถรับการ
อุทิศไดเ้พื?อประโยชน์สุขของประชาชนที?อาศยัอยู่ในพืJนที?นัJน เพื?อฝ่ายบริหาร
จะไดไ้ปพฒันา ส่วนรายละเอียดดา้นเอกสารก็ให้ฝ่ายบริหารได้ไปตรวจสอบ
และดาํเนินการใหถู้กตอ้ง 

/นายอนุรักษ.์.. 
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นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นางอรสา  คงคะคิด  
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายมณฑล  โพธิ7 ประเสริฐ  
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายพิชิต  วงศา 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
 
 
นายมณฑล  โพธิ7 ประเสริฐ  
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นางอรสา  คงคะคิด 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายสุจิน  บุญส่ง 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) 
 

-เชิญนางอรสา  คงคะคิด  
 

-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน สอบถามรอง
ปลดัเทศบาลที?แจง้ใหไ้ปตรวจสอบเอกสารดา้นล่าง สงสัยวา่ทาํไมไม่นาํเอกสาร
มาใหส้ภาฯ พิจารณา 
-คาดว่าเอกสารอาจเตรียมไม่ทนั ถา้ในกรณีอุทิศที?ดินที?ไม่มีเงื?อนไขเทศบาลก็
สามารถรับไดเ้ลย แต่กรณีนีJ เป็นที?ดินจดัสรร เชิญนายมณฑล  โพธิ7 ประเสริฐ  
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน อธิบายกรณีที? 
สท.ธวชั ชีJแจง ถา้กรณีที?รับอุทิศมาแลว้ ปัญหาคือถนนชาํรุดมากและประชาชน
ไม่ไปซ่อมแซมถนนเพื?อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแล้วจะตอบคําถาม
ประชาชนไดห้รือไม่ 
-เชิญนายพิชิต  วงศา  
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน สอบถามรูป
แผนผงัที?กองช่างส่งให้ทางสาธารณประโยชน์ทาํไมตอ้งมีหยกัตรงหวัมุม และ
ไม่ทราบทางสาธารณประโยชน์ที?อุทิศอยูต่รงไหน 
-ทางสาธารณประโยชน์ที?จะอุทิศใหส่้วนที?ขีดเป็นสีดาํ มีสายหลกัหนึ?งเส้น สาย
ซอยสามเส้น ตามที?สมาชิกสภาฯ ไดไ้ปดูเมื?อวาน และที? สท.มณฑล สอบถาม
วา่ถา้รับแลว้เมื?อไรจะเขา้ไปซ่อมแซมเพื?อป้องกนัการร้องเรียน คือถา้วนันีJสภาฯ 
มีความเห็นชอบใหรั้บการอุทิศ เทศบาลก็สามารถไปดาํเนินการซ่อมแซมไดเ้ลย 
แต่ถา้ไม่รับก็ไม่ตอ้งเขา้ไปดาํเนินการ เชิญนายมณฑล  โพธิ7 ประเสริฐ   
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน เห็นดว้ย แต่
ขอเสนอแนะในส่วนของถนนที?อุทิศให้ถนนชาํรุดโดยขอให้เจา้ของโครงการ
ทาํซ่อมถนนใหดี้ก่อนค่อยส่งมอบ เพื?อประหยดังบประมาณของเทศบาล 
-อยากให้เทศบาลกาํหนดเงื?อนไขโดยให้เจา้ของโครงการซ่อมแซมก่อนอุทิศ 
เชิญนางอรสา  คงคะคิด 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ส่วนของเรื?อง
เอกสารอยากให้ผูบ้ริหารและสมาชิกสภาฯ ทาํความเขา้ใจเอกสารทัJงหมด ว่า
เอกสารถูกตอ้ง ครบถว้นสมบูรณ์เรียบร้อยแลว้ค่อยพิจารณาจะรับหรือไม่รับ 
-สท.อรสา เสนอใหช้ะลอก่อน ค่อยพิจารณา เชิญนายสุจิน  บุญส่ง 
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน เส้นทางที?คุณ
ดาํริห์ ผดุผอ่ง ที?จะอุทิศมีบา้นและประชาชนอาศยัอยูห่รือไม่  

/นายอนุรักษ.์.. 
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นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
นายนิรันดร์ ดีนาน 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
 
นายพิชิต  วงศา 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายกฤษฎา  ดวงแกว้ 
(นายกเทศมนตรี) 
 
 
 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายอรรถวฒิุ  สมนึก 
(เลขานุการสภาฯ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ถนนที?จะอุทิศมีถนนหลกัหนึ? งเส้น และถนนซอย 3 เส้นโดยถนนหลกัมีบา้น
ตลอด ถนนซอยที?หนึ? งมีบา้นทัJงซ้ายและขวา ถนนซอยเส้นที? 2 ไม่มีบา้นและ
ถนนซอยเส้นที?สามมีบา้นหนึ?งหลงัยงัสร้างไม่เสร็จ  เชิญนายนิรันดร์ ดีนาน 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน สอบถามว่า
ทางสาธารณะเป็นเส้นสุนทรภู่หรือทางเกวียนเก่าเพราะจะมีโคง้และมีหยกัตรง
มุมหรือต่อกบัแปลงที?จะสร้างตลาด 
-เป็นถนนสายสุนทรภู่ คือเส้นโครงการ 1 เส้นและมีเส้นทางคู่ขนาดอีก 1 เส้น 
ติดกบัที?ดินคุณศิริพร ขออนุญาตเอ่ยนาม ติดดา้นหลงักบัที?คุณเฉลย อยูสุ่ข และ
ที?จะสร้างตลาด ซึ? งได้ถามว่าทางเกวียนเก่ายงัอยู่หรือไม่ ซึ? งเจ้าของก็ไม่ได้
ก่อสร้างอะไรสิ?งกีดขวา้งยงั โคง้นัJนเป็นที?ติดสุนทรภู่ เชิญนายพิชิต  วงศา 
-สอบถามพืJนที?แผนผงับางท่านอาจจะยงัไม่เขา้ใจ ขอเสนอให้ไปดูพืJนที?จริง 
อยากใหช้ะลอไวก่้อน 
-เชิญนายกเทศมนตรี 
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ขอชีJ แจ้ง
เพิ?มเติมในส่วนของการอุทิศทางสาธารณประโยชน์ ก็แล้วแต่สภาฯ ว่าจะรับ
หรือชะลอไวก่้อน ซึ? งถา้สภาฯ มีมติเห็นชอบรับการอุทิศเทศบาลตอ้งไปพฒันา 
ถา้สภาฯ ยงัไม่เห็นชอบเทศบาลก็ไปดาํเนินการไม่ได ้ซึ? งตอนนีJ ก็มีประชาชน
ร้องเรียนทาง Facebook วา่ไดรั้บความเดือดร้อน แลว้แต่สภาฯ จะพิจารณา และ
มีเอกสารที?ชดัเจนจากที?ดินส่วนที?โคง้คือทางเขา้ที?ติดภาวะจาํยอมหรือมีเงื?อนไข
คือดา้นหนา้ ดา้นหลงัก็เป็นที?สาธารณะที?เจา้ของจดัสรรไวใ้ชเ้ป็นถนน 
-เชิญเลขานุการสภาฯ 
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน มีหลาย
ประเด็นที?สมาชิกสภาฯ สงสัย เพื?อให้กระชับเนื?องจากเรื? องนีJ ไดน้าํเขา้สภาฯ 
ตัJงแต่สมยัที?ผ่านมา เป็นญตัติแจง้เพื?อทราบ ประเด็นของผงัยงัไม่ชดัเจนแต่อีก
ประเด็นที?สําคญัคือถนนดงักล่าวมีผูร้้องเรียนทัJงที?ประชาคมหมู่บา้น หลงัจาก
นัJนก็มาร้องเรียนทางเวบ็ไซต ์และ Facebook ของทางเทศบาล ซึ? งตอบวา่กาํลงั
จะไปดาํเนินการ ซึ? งถา้ไม่รับการอุทิศประชาชนก็จะไดรั้บความเดือดร้อน เสนอ
ให้สมาชิกสภาฯ ซึ? งเหลือระยะเวลาการประชุมสมยันีJ อีก 5 วนั ซึ? งขอ้มูลที?กอง
ช่างมีส่วนหนึ? งแลว้ อยากให้สภาฯ ตัJงคณะกรรมการสภาฯ ให้ไปศึกษาขอ้มูล
รายละเอียดทัJงหมดที?สมาชิกสภาฯ สงสัย เช่นวา่ติด พรบ.จดัสรรหรือไม่ และ 

/ศึกษาวา่... 
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นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
 
 
นายมณฑล  โพธิ7 ประเสริฐ  
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นางอรสา  คงคะคิด 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายมณฑล  โพธิ7 ประเสริฐ  
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นางอรสา  คงคะคิด 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายอรรถวฒิุ  สมนึก 
(เลขานุการสภาฯ) 
 
 

ศึกษาว่าเอืJอประโยชน์กบัเจา้ของหรือไม่ มีขนาดระยะทางเท่าไร และศึกษาผู ้
ร้องเรียนว่ามีความเดือดร้อนเพียงใด ซึ? ง เป็นอํานาจของสภาฯ ที?จะตัJ ง
คณะกรรมการไปตรวจสอบและพิจารณาให้แลว้เสร็จภายในสมยันีJ  เพื?อให้ทนั
ต่อการแกไ้ขปัญหาของประชาชน 
-ขอบคุณเลขานุการสภาฯ ซึ? งไดส้อบถามผูร้้องเรียนว่าถนนเส้นนีJ เป็นของใคร 
ไดรั้บคาํตอบว่าไม่รู้แต่เจา้ของบอกได้ยกให้เทศบาลแล้ว ซึ? งวนัที?ร้องเรียนว่า
ถนนยงัไม่ไดอุ้ทิศใหเ้ทศบาลซึ?งเทศบาลจะดาํเนินการไดต่้อเมื?ออุทิศให้เทศบาล 
ซึ? งผูร้้องเรียนก็เขา้ใจ จึงไดน้าํมาพิจารณาในวนันีJก็อยูส่มาชิกสภาฯ จะพิจารณา 
เชิญนายมณฑล โพธิ7 ประเสริฐ 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ยงัไม่เขา้ใจคือ  
ขัJนตอนกรณีมีผู ้ร้องเรียนและถนนเส้นนัJ นเป็นนิติบุคคล เทศบาลต้องส่ง
เจา้หนา้ที?แจง้และเร่งเจา้ของโครงการแกไ้ขปรับปรุงใช่หรือไม่ เพราะเป็นความ
เดือดร้อนของประชาชน 
-เทศบาลมีหนา้ที?ตอ้งแกไ้ขให้ คือตอ้งแจง้เจา้ของโครงการให้ดูแลเนื?องจากยงั
ไม่เป็นทางสาธารณะ  เชิญนางอรสา  คงคะคิด 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ถนนที?มี
ปัญหาคือซอยแรก มีหลุมสองหลุมไม่ใหญ่มาก  เสนอให้เจา้ของโครงการนาํ
หินคลุกไปลงก็สามารถแกไ้ขปัญหาไดใ้นเบืJองตน้  อยากใหพ้ิจารณาใหล้ะเอียด
ซึ?งถา้จะรับโอนก็อยากใหพ้ฒันาทางเกวยีนสาธารณะในคราวเดียวกนั 
-การพิจารณาวนันีJ คือจะรับหรือไม่รับ ถา้หาขอ้สรุปไม่ไดก้็ตอ้งขอมติที?ประชุม 
เชิญนายมณฑล  โพธิ7 ประเสริฐ 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน เสนอที?มี
ปัญหาเกี?ยวกบัที?ดินต่าง ๆ ถา้เป็นไปไดเ้สนอให้เทศบาลขอโฉนดที?ดินทัJงตาํบล
เกี?ยวกบัที?สาธารณประโยชน์เพื?อใชป้ระกอบการอุทิศที?ดิน  
-แนวทางตามที?เลขานุการสภา ฯ เสนอ เห็นว่าควรจะเลื?อนการพิจาณาออกไป
ก่อนแต่ตอ้งพิจารณาภายในสมยันีJ คือ 30 พฤษภาคม เชิญนางอรสา คงคะคิด 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน  ในสมยั
ประชุมคือ 30 พฤษภาคม แลว้ฝ่ายบริหารจะหาหลกัฐานมาใหค้รบหรือไม่ 
-เชิญเลขานุการสภาฯ  
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน อาํนาจหนา้ที?
ของสภาฯ ที?ยงัสงสัย ก็เสนอใหต้ัJงคณะกรรมการ เพื?อพิจารณามาศึกษา 

/และรายงาน... 
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นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายอุลยั  ความเพียร 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
นายธวชั  โอทาน 
(รองประธานสภาฯ) 
 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
ที?ประชุม 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
ที?ประชุม 
 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายกฤษฎา  ดวงแกว้ 
(นายกเทศมนตรี) 
 
 

และรายงานใหส้ภาฯ ทราบ ซึ? งมีหลายประเด็น โดยตัJงตามขอ้ 103 มี 2 ประเภท
สามญักบัวิสามญั ซึ? งวิสามญั ประกอบด้วยสมาชิกสภาทอ้งถิ?น หรือบุคคลที?
ไม่ไดเ้ป็นสมาชิกสภาทอ้งถิ?น มีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน มี
หน้าที?กระทาํกิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื?องใด ๆอนัอยูใ่นกิจการของสภา
ทอ้งถิ?น แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ?น ก็คือเรื? องนีJ  ซึ? งได้นาํเรียนไปแล้ว  เพื?อ
ไม่ใหเ้กิดความล่าชา้ในการแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  
-เชิญนายอุลยั  ความเพียร 
 
-อยากใหเ้ลื?อนการพิจารณาเพื?อใหส้มาชิกสภาฯ ไปศึกษารายละเอียดวา่ทางเส้น
นีJ เชื?อมกบัทางเกวยีนเก่าหรือไม่ถา้ติดต่อก็อยากใหพ้ฒันาไปพร้อม ๆ กนั 
-ตามที? เลขานุการสภาฯ เสนอให้แต่งตัJ งคณะกรรมการวิสามัญไปศึกษา
รายละเอียด เพื?อรายงานใหส้ภาฯ ทราบ และจะหาขอ้สรุปแบบใด เชิญนายธวชั  
โอทาน 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน สอบถามว่า
เมื?อสภาฯ เห็นชอบรับอุทิศแลว้เทศบาลจะจดัสรรงบประมาณไปพฒันาไดเ้ลย
หรือไม่  ซึ? งประชาชนที?อาศยัอยู่ได้เขา้การประชุมประชาคม แต่ไม่สามารถ
ดาํเนินการไดเ้พราะเป็นที?เอกชน ซึ? งเมื?อเจา้ของอุทิศให้เป็นสาธารณประโยชน์
เทศบาลก็ตอ้งไปพฒันาเพื?อแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนใหป้ระชาชนในตาํบล   
-ขอสรุปแนวทาง คือ 1. ให้ความเห็นชอบรับหรือไม่รับ และ 2.ตามแนวทาง
ตามที?เลขานุการสภาฯ เสนอ สมาชิกสภาฯ เห็นดว้ยในแนวทางที? 1 โปรดยกมือ 
-มีมติเห็นดว้ยกบัแนวทางที? 1 คือความเห็นชอบรับหรือไม่รับ 7 ต่อ 3 วา่ให้ลง
มติเห็นชอบรับหรือไม่รับ  
-สมาชิกสภาฯ เห็นชอบใหรั้บการอุทิศทางสาธารณประโยชน์ โปรดยกมือ 
 
-มีมติเห็นชอบให้รับ 2 ท่าน คือนายธวชั  โอทาน, นายอุลยั  ความเพียร และไม่
เห็นชอบใหรั้บโอน 8 ท่าน 
4.2  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจาํปี พ.ศ. 2558  (รายละเอียดตามบญัชี
การโอนงบประมาณ) โครงการตลาดเศรษฐกิจชุมชนตาํบลเนินฆอ้   
-เชิญนายกเทศมนตรี 
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน การโอน
งบประมาณรายจ่ายประจาํปี พ.ศ. 2558 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

/วา่ดว้ย... 
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วา่ดว้ยวิธีการงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ?น พ.ศ. 2541 หมวด 4 
การโอนและแกไ้ขเปลี?ยนแปลงงบประมาณ  ขอ้ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภณัฑ์  ที?ดินและสิ? งก่อสร้างที?ทาํให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี?ยน หรือโอนไปตัJงจ่ายในรายการใหม่ ให้เป็นอาํนาจอนุมติัของสภา
ทอ้งถิ?น การโอนครัJ งนีJ เนื?องจากไม่ไดต้ัJงงบประมาณไวแ้ละตัJงไวไ้ม่เพียงพอ  
ขอให้สมาชิกสภาฯ ดูเอกสารประกอบการพิจาณาโดยมีรายละเอียดการโอน
ตามเอกสารที?เจา้หนา้ที?ไดจ้ดัส่งใหพ้ร้อมหนงัสือเชิญประชุม  ดงันีJ  
กองศึกษา  โอนเพิ�ม งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา หมวดค่าใชส้อย 
ประเภทรายจ่ายเพื?อให้ไดม้าซึ? งบริการ จาํวน 24,000 บาท และหมวดค่าวสัดุ 
ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) จาํนวน 20,000 บาท และโอนลด จากงาน
สวสัดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เกี?ยวเนื?องกบัการปฏิบติัราชการที?ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื?น ๆ โครงการ
สงเคราะห์ผูสู้งอายุ คนยากจน คนพิการ คนด้อยโอกาสหรือตกเกณฑ์การ
สาํรวจ จาํนวน 44,000  บาท  
กองสาธารณสุข โอนเพิ�ม งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื?น หมวด
ค่าที?ดินและสิ?งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ?งสาธารณูปโภค โครงการตลาด
เศรษฐกิจชุมชนตาํบลเนินฆอ้ จาํนวน 680,000 บาท และโอนลด จากหมวดค่า
ใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี?ยวเนื?องกับการปฏิบติัราชการที?ไม่เขา้ลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื?นๆ โครงการพฒันาการท่องเที?ยวในตาํบล  จาํนวน  440,000 
บาท  และโอนลดจากโครงการต่าง ๆ ดงันีJ  
 -โครงการป้องกนัและควบคุมโรคพิษสุนขับา้น จาํนวน   3,000  บาท 
-โครงการอนุรักษแ์ละสืบสานงานประเพณีวนัลอยกระทง จาํนวน 35,000 บาท 
-โครงการรณรงคค์วบคุมการกาํเนิดสัตว ์ จาํนวน   70,000  บาท 
-โครงการ  (English for Asean)  จาํนวน  30,000  บาท 
-โครงการสํารวจและจดัเก็บขอ้มูลพืJนฐานในการจดัทาํแผนพฒันาของเทศบาล 
จาํนวน 1,500  บาท 
-โครงการจดักิจกรรมเขา้ร่วมงานผลไมข้องดีอาํเภอแกลง  จาํนวน   50,000  บาท 
-โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวนัสงกรานต์ของท้องถิ?น  จาํนวน   
25,500  บาท และเงินเดือนของงานบริหารทั?วไปเกี?ยวกบัการศึกษา ประเภท
เงินเดือนพนกังาน  จาํนวน  25,000 บาท ขอชีJ แจงการโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจาํปี 2558 ใหส้ภาฯ พิจารณาเพียงเท่านีJ  

/นายอนุรักษ.์.. 
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นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายมณฑล  โพธิ7 ประเสริฐ  
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นางสาวสุกนัยา  เสน่หา 
(เจา้หนา้ที?วเิคราะห์ฯ) 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายพิชิต  วงศา 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
นางอรสา คงคะคิด 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายกฤษฎา  ดวงแกว้ 
(นายกเทศมนตรี) 
นายธีระพนัธ์  สุขสวา่ง 
(รองปลดัเทศบาล) 
 
 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 

-ขอบคุณนายกเทศมนตรี มีสมาชิกสภาฯ สอบถามเกี?ยวกบัการโอนงบประมาณ
ที?จะสร้างตลาดเศรษฐกิจชุมชนหรือไม่  เชิญนายมณฑล  โพธิ7 ประเสริฐ 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน สอบถามกรณี
โอนงบประมาณ คือโอนไวก่้อนแล้วเทศบาลจะเปลี?ยนสถานที?ก่อสร้างได้
หรือไม่ 
-เชิญนางสาวสุกนัยา เสน่หา 
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ตามที?สมาชิก
สภาฯ สอบถามการเปลี?ยนแปลงสถานที?นัJนไม่ไดเ้นื?องจากตามแบบประมาณ
จะระบุพืJนที?และปริมาณงานประกอบการโอนแลว้  
-มีสมาชิกสภาฯ สอบถามหรือไม่ เชิญนายพิชิต  วงศา 
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน สอบถามกรณี
จะสร้างตลาด คือไม่ไดอ้นุมติัโครงการนีJ เลย แต่จะโอนไดห้รือไม่ 
-คือโครงการนีJจะบรรจุในแผนพฒันาสามปีและไดป้ระกาศใชแ้ลว้ แต่ถา้สภาฯ 
เห็นชอบการโอนครัJ งนีJ  ฝ่ายบริหารก็จะดาํเนินการตามขัJนตอนต่าง ๆ ได ้อยาก
ใหส้มาชิกสภาฯ พิจารณาแบบประมาณการประกอบ เชิญนางอรสา คงคะคิด 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน โครงการ
ตลาดเศรษฐกิจชุมชน ได้เสนอในการประชุมครัJ งที?แล้ว ซึ? งมีการอภิปราย
สอบถามเอกสารที?เสนอมายงัขาดเอกสารที?ดินมีจาํนวนเท่าไร ที?ดินมีที?มา
อยา่งไร  
-เชิญนายกเทศมนตรีชีJแจง 
 
-ขออนุญาตให้รองปลดัชีJแจงเกี?ยวกบัที?ดิน 
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน เกี?ยวกบัที?มา
ของที?ดิน เดิมเขา้ใจว่าเป็นของ อบจ. แต่เมื?อได้สอบถามแลว้ไม่ใช่เพราะของ 
อบจ.จะดูแลเขตถนนทัJงสองขา้ง 30 เมตร  จึงไดต้รวจสอบกบัที?ดินทราบวา่เป็น
ที?ว่างเปล่าที?สาธารณะซึ? งมีเนืJอที?ไม่ถึงสองไร่ เทศบาลจะเร่งดาํเนินการขึJ น
ทะเบียน นสล. เป็นที?สาธารณประโยชน์เพราะถา้ไม่เขา้ไปดาํเนินการก็อาจจะ
ตกเป็นของเอกชนได ้
-มีสมาชิกสภาฯ สอบถามหรือไม่ เชิญนายพิชิต  วงศา 
 

/นายพิชิต... 
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นายพิชิต  วงศา 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายมณฑล  โพธิ7 ประเสริฐ  
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายธวชั  โอทาน 
(รองประธานสภาฯ) 
 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นางอรสา  คงคะคิด 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 
 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายพิชิต  วงศา 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายธีระพนัธ์  สุขสวา่ง 
(รองปลดัเทศบาล) 
 
 
 

-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ตามที?รอง
ปลดัชีJ แจงว่าที?ดินดงักล่าวอยู่ระหว่างดาํเนินการดา้นเอกสาร  เมื?อเอกสารไม่
พร้อมก็เสนอใหช้ะลอไวก่้อน 
-เชิญนายมณฑล  โพธิ7 ประเสริฐ  
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน กรณีเกิดภยั
แล้งที?จาํรุงอยากให้แก้ไขปัญหาที?จาํรุงก่อน เนื?องจากประชาชนเดือดร้อน 
เพราะตลาดถา้ทาํแบบพอเพียงคือทาํพอขายไดแ้ละพอมีงบประมาณเพียงพอก็
สร้างใหใ้หญ่โตและหาสถานที?ที?กวา้งขวางกวา่นีJ  
-เชิญนายธวชั  โอทาน 
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน เมื?อครัJ งที?แลว้
ได้เสนอให้แก้ไขแบบประมาณการให้เป็นวสัดุคงทนถาวร ซึ? งวนันีJ แบบก็
สมบูรณ์ เห็นว่าเป็นสิ? งที?ดีเพื?อให้ประชาชนนําสินค้ามาจาํหน่าย ส่วนเรื? อง
เกี?ยวกบัเอกสารที?ดินที?จะขึJนทะเบียน นสล. เป็นหน้าที?ของฝ่ายบริหารที?ตอ้ง
ดาํเนินการใหเ้รียบร้อยก็ช่วยแจง้ใหส้มาชิกสภาฯ ทราบดว้ย 
-เชิญนางอรสา  คงคะคิด 
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน เรื?องที?ดินที?
ฝ่ายบริหารแจ้งเมื?อการประชุมครัJ งที?ผ่านมาว่าที?ดินเป็นของ อบจ. แต่เมื?อ
ตรวจสอบแล้วเป็นที?ว่างเปล่า เทศบาลต้องดําเนินการขึJ นทะเบียน นสล. 
เอกสารยงัไม่เรียบร้อยถ้าในอนาคตถ้าขึJ นทะเบียน นสล. ไม่ได้จะมีปัญหา
หรือไม่ อยากใหด้าํเนินการดา้นเอกสารที?ดินใหเ้รียบร้อยก่อนจึงค่อยพิจารณา  
-เชิญนายพิชิต  วงศา 
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน เห็นดว้ยกบั 
สท.อรสา เรื?องตลาด แต่เอกสารที?ดินไม่พร้อม เสนอใหด้าํเนินการใหเ้รียบร้อย 
-เชิญรองปลดัเทศบาล 
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ขอทาํความ
เขา้ใจการขึJนทะเบียน นสล. ที?ดินดงักล่าวพึ?งทราบขอ้มูล จึงตรวจสอบกบั อบจ. 
และที?ดิน การขึJนทะเบียน นสล. เทศบาลจะส่งเรื? องไปให้ที?ดินสํารวจแต่ให้
คาํตอบไม่ไดว้า่จะใชร้ะยะเวลาจะนานเท่าไร ซึ? งระยะเวลาที?ที?ดินตอ้งมาทาํ 

/รังวดั... 
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นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
นายอรรถวฒิุ  สมนึก 
(เลขานุการสภาฯ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายอุลยั  ความเพียร
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
ที?ประชุม 
 
 

รังวดัเมื?อไรเพราะที?ดินทาํภาพรวมทัJงประเทศ ซึ? งที?ผ่านมาเทศบาลได้ขึJ น
ทะเบียน นสล. เมื?อปี 2556  แต่ได้ส่งเรื? องไปก่อนหน้านีJ นานมาก แต่ครัJ งนีJ ก็
ตอ้งใชเ้วลานานพอสมควร 
-แนวทางปฏิบติัการขึJนทะเบียน นสล. ซึ? งสมาชิกเรื?องแบบและเอกสารที?ดิน ซึ? ง
ถ้าไม่ดาํเนินการเลยก็อาจตกเป็นของเอกชนได้ และการขึJ นทะเบียน นสล.
กาํหนดระยะเวลาไม่ไดอ้าจจะ 1 ปี หรือ 2 ปี เชิญเลขานุการสภาฯ 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ขอกล่าวยอ้น
ถึงที?มาโครงการตลาดเศรษฐกิจชุมชน ซึ? งตรงกบันโยบายรัฐบาลและจงัหวดั 
ซึ? งมองว่าส่งเสริมการท่องเที?ยว คือการค้าขายโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง 
นอกเหนือจากนัJนคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที?ยวก็บรรจุโครงการตลาด
เศรษฐกิจชุมชนเป็นหนึ? งโครงการที?ส่งเสริมการท่องเที?ยว สมาชิกสภาฯ เคย
อภิปรายวา่การท่องเที?ยงของตาํบลเนินฆอ้ยงัไปไม่ถึงไหน ยงัไม่ไดท้าํอะไรซึ? ง
ทุกอย่างก็ทาํตามกระบวนการแผนส่งเสริมการท่องเที?ยว ซึ? งตลาดก็เป็นส่วน
หนึ?งของการท่องเที?ยว ที?เทศบาลเนน้นโยบายรัฐบาลจึงมองวา่จะทาํอยา่งไรให้
มองเห็นเป็นรูปธรรมมากที?สุด และเห็นผลการท่องเที?ยวที?ชดัเจนและย ั?งยืน ก็
เลยตอ้งโอนงบประมาณที?ตัJงไวผ้ิดหมวดผิดประเภท ในหมวดค่าใชส้อย จึงได้
นาํให้สภาฯ พิจารณาโอน  ประเด็นที?สงสัยคือจะทาํในที?ดินดงักล่าวไดห้รือไม่ 
ซึ? งทางฝ่ายบริหาร กองช่างได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว และที?ของ อบจ.
ประเด็นที?วา่งนีJจะไม่เป็นการรอนสิทธิ7 ของใคร ซึ? งจากตรวจสอบมีความชดัเจน
เพราะมีหลกัโฉนด  ส่วนประเด็นการออกเอกสารสิทธิ7 เป็นเรื?องระยะยาว และที?
ตอ้งรอให้เอกสารเรียบร้อยแลว้ดาํเนินการขบวนการต่าง ๆ ก็จะช้าไปอีก โดย  
ที?วา่งเป็นที?สาธารณะซึ?งเป็นของรัฐและทอ้งถิ?นตอ้งดูแล ในระยะต่อไปเทศบาล
ก็จะทาํเรื?องสอบดว้ยว่าที?ดินดงักล่าวจะออกโฉนดเป็นของเทศบาลไดห้รือไม่  
ประเด็นที?เทศบาลจะทาํเพื?อให้เกิดประโยชน์ไดม้ากที?สุด และอีกส่วนหนึ?งก็จะ
ทาํ MOU กบั อบจ. ในระยะเวลาต่อไปก็จะใหข้ยายทัJงซา้ยและขวา 
-ขอบคุณเลขานุการสภาฯ เชิญนายอุลยั  ความเพียร 
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ขออนุญาตให้
สมาชิกสภาฯ พกัประชุม 10 นาที   
-ขอมติที?ประชุมพกัประชุม 10 นาที   
 
-เห็นชอบพกัประชุม 10 นาที 
 

/พกัประชุม... 
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พกัประชุมเวลา 11.05 น. 

เริ�มประชุมเวลา 11.15 น. 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายนิรันดร์ ดีนาน 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายธวชั  โอทาน 
(รองประธานสภาฯ) 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายชรินทร์  อินทร์มงคล 
(รองนายกเทศมนตรี) 
 
 
 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายพิชิต  วงศา 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) 
 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 

-พกัประชุม 
 -นายอรรถวฒิุ  สมนึก  เลขานุการสภาฯ  เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเขา้นั?งประจาํ
ในที?ประชุม และเริ?มประชุมต่อดงันีJ   
-มีสมาชิกสภาฯ สอบถามการโอนงบประมาณเกี?ยวกบัตลาดเศรษฐกิจชุมชน
หรือไม่ เชิญนายนิรันดร์ ดีนาน 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน เห็นดว้ยกบั
ตลาด แต่เรื? องเอกสารที?ดินถ้ายงัไม่เรียบร้อยแล้วเทศบาลนาํงบประมาณไป
ดาํเนินการ แล้วมีประชาชนมาแสดงสิทธิ7 แล้วใครจะเป็นผูรั้บผิดชอบ และ
เทศบาลจะหาสถานที?ดาํเนินการที?พร้อมดา้นเอกสารไดห้รือไม่ 
-เชิญนายธวชั  โอทาน   
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน เห็นดว้ยกบั 
สท.นิรันดร์  ถ้าสามารถเปลี?ยนสถานที?ได้ก็ดี คือมองตรงบริเวณกลางเนินที?
โรงเรียนเก่าซึ? งเป็นที?ราชพสัดุ เพราะถา้ไดที้?ตรงนัJนจะเป็นตลาดที?สมบูรณ์แบบ
ที?สุด 
-ขอบคุณสมาชิกสภาฯ ที?เสนอทางเลือก เชิญนายชรินทร์  อินทร์มงคล 
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ขอเพิ?มเติม
ตลาดเพื?อเป็นข้อมูลให้สมาชิกสภาฯ พิจารณา สืบเนื?องจากที?ส่งเสริมการ
ท่องเที?ยวการสร้างตลาดก็ถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที?ยวเพื?อให้ประชาชนนาํ
สินคา้มาจาํหน่าย ซึ? งสมาชิกสภาฯ ก็พิจารณาด้วยเหตุและผล ครัJ งที?แล้วให้
แกไ้ขแบบโดยใช้แบบที?คงทนถาวร และมาวนันีJสมาชิกสภาฯ ก็สงสัยเกี?ยวกบั
เอกสารที?ดินซึ? งปลดัเทศบาลก็ไดย้ืนยนัแล้วว่าสามารถดาํเนินการได ้ซึ? งถ้ามี
ตลาดก็จะเกิดประโยชน์กบัประชาชนส่วนมาก 
-ขอบคุณรองเทศมนตรี เชิญนายพิชิต  วงศา 
  
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน กรณีที?รอง
นายกฯ ชีJ แจงวา่ทุกอยา่งที?ดาํเนินการซึ? งปลดัเทศบาลก็ยืนยนัแลว้วา่ทาํได ้แต่ที?
สงสัยเรื?องแบบและเรื?องเอกสาร เนื?องจากเมื?อพิจารณาไปแลว้ก็กลวันะครับจะ 
มีความผิดพลาด ส่วนตวัก็เห็นด้วยแต่อยากให้เอกสารต่าง ๆ สมบูรณ์และมี
ความพร้อมกวา่นีJ  
-เชิญนายมณฑล  โพธิ7 ประเสริฐ  
 

/นายมณฑล... 
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นายมณฑล  โพธิ7 ประเสริฐ  
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 
 
 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายชรินทร์  อินทร์มงคล 
(รองนายกเทศมนตรี) 
 
 
 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายอุลยั  ความเพียร 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายอรรถวฒิุ  สมนึก 
(เลขานุการสภาฯ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน การที?เทศบาล
ทาํแบบมาแต่ติดปัญหาเกี?ยวกับเอกสารหลักฐานที?ดิน ซึ? งการพิจารณาต้อง
พิจารณาตอ้งมีเอกสารซึ? งจะมีผลในแง่กฎหมาย และพืJนที?แคบแต่จาํนวนเงิน
มาก ถา้พิจารณาที?ที?เหมาะสม ยกตวัอยา่งจาํรุงก็ก่อสร้างแบบพอเพียงก็ยงัมีผูค้น
มาศึกษาดูงานตลอด อยากฝากเรื?องการพิจารณางบประมาณจะเป็นการใช้จ่าย
โดยไม่จาํเป็นหรือป่าว และช่วงนีJ เป็นฤดูฝนจะเกิดปัญหานํJาท่วม 
-เชิญนายชรินทร์  อินทร์มงคล 
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ยิ?งฟังยิ?งงง 
เนื?องจากครัJ งที?แลว้เสนอแบบมาโดยใชว้สัดุที?มีในชุมชนก็มีสมาชิกสภาฯ เสนอ
ให้ใช้วสัดุที?คงคนถาวร และมาครัJ งนีJ ให้ใชแ้บบพอเพียง ก็ขอให้สมาชิกสภาฯ
ได้ช่วยร่วมกันพิจารณาและหาขอสรุปที?ชัดเจนเพราะจะให้ถูกใจทุกท่านคง
เป็นไปไม่ไดแ้น่นอนก็แลว้แต่สมาชิกสภาฯ จะพิจารณา และปัญหาภยัแลง้ที?วา่
เร่งด่วนทางฝ่ายบริหารก็ไม่ได้นิ? ง เฉย ได้ประสานขอรับการสนับสนุน
เครื?องจกัรจาก อบจ. เพราะงบประมาณเทศบาลมีจาํกดั 
-เชิญนายอุลยั  ความเพียร 
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ตลาดเป็นสิ?งที?
ดีกบัพี?น้องประชาชนทัJงตาํบล แต่ทุกอย่างยงัไม่พร้อม ซึ? งเกรงจะมีปัญหาใน
ภายหลงัเกี?ยวกบัที?ดิน เสนอใหช้ะลอไวก่้อนไดห้รือไม่ 
-เชิญเลขานุการสภาฯ  
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ประเด็นก็ยงั
วกวนเดิม ๆ อยู ่ซึ? งไดเ้รียนแลว้วา่ที?ดินตรงนีJ เป็นเอกสารสิทธิ7 ของใครหรือไม่ก็
ได้เรียนไปแล้วว่าไม่ใช่เป็นที?ว่างเปล่าที?สาธารณประโยชน์  ซึ? งถ้าผูบ้ริหาร
พิจารณาแลว้วา่ทาํไดไ้ม่มีผลกระทบหรือสร้างความเดือดร้อนให้ใคร ถา้ทาํไดก้็
ให้ทาํ เพื?อประโยชน์กบัประชาชน เพราะกว่าไปออกเอกสาร นสล.ก็จะนาน  
การทาํงานถ้าจะรอก็ไม่ได้พฒันา แล้วถ้าผลิตผลทางการเกษตรราคาตกก็จะ
แกไ้ขปัญหาอีก ขอใหทุ้กท่านนาํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบงัคบัใช ้การ
ทาํงานโดยปราศจากอคติ  มีภูมิคุม้กนัที?ดี  หลกัคุณธรรมและความรู้ เสนอให้
เปลี?ยนวสัดุ เปลี?ยนสถานที? ซึ? งที?ดินที?สมาชิกสภาฯ เสนอก็ทราบกนัอยูว่า่ยงัเป็น
คดีความ  ก็ขอใหท้าํการวเิคราะห์ ซึ? งผูบ้ริหารก็ไดรั้บฟังความคิดเห็นและการมี 

/ส่วนร่วม... 
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นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
ที?ประชุม 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
ที?ประชุม 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
 
 
 
 
นายอุลยั  ความเพียร
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายกฤษฎา  ดวงแกว้ 
(นายกเทศมนตรี) 
 
 
 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 

ส่วนร่วมโดยคาํนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชน ถา้เสนอให้ชะลอก็เคารพใน
ความคิดทุกท่าน ซึ? งการทํางานต้องมีศิลปะ ถ้าสมาชิกสภาฯ เป็นห่วง
ขอขอบคุณ โดยตลาดเป็นการกระจายผลผลิตทางการเกษตรและประมง  สร้าง
ใหเ้กิดความสุขกบัประชาชน 
-ขอบคุณเลขานุการสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถามเกี?ยวกบัการโอน
งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ 2558 หรือไม่ 
-ไม่มี 
-เมื?อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถาม ขอมติที?ประชุมเห็นชอบอนุมติัการ
โอนงบประมาณรายจ่ายประจาํปี  2558  ครัJ งนีJโปรดยกมือ 
-มีมติเห็นชอบอนุมติัการโอนงบประมาณ 6 เสียง คือ นายธวชั  โอทาน, นาย
สุจิน  บุญส่ง, นายศกัดา  แววดี, นายเดชา  รุ่งเรือง, นายประเสริฐ  ผุดผ่องใส 
และนายนิรันดร์  ดีนาน ไม่เห็นดว้ย  2 เสียง 
4.3 การจ่ายเงินสะสม ประจาํปีงบประมาณ 2558 (ค่าที?ดินและสิ? งก่อสร้าง) 
งบประมาณรวม  จาํนวน  567,250  บาท 
   4.3.1 โครงการก่อสร้างปรับปรุงและขยายผิวจราจร พร้อมวางท่อระบายนํJ า 
สายซอยขา้งวดัหนองแพงพวย หมู่  5  แผนพฒันาสามปี   2558-2560 หน้า 54 
ข้อ 13 ปริมาณงาน กวา้ง 4 เมตร ยาว 30 เมตรไหล่ทางข้างละ 0.5 เมตร 
งบประมาณ 72,000 บาท  
-มีสมาชิกสภาฯ สอบถามหรือไม่ เชิญนายอุลยั ความเพียร 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน สอบถามถึง
เหตุผลที?ก่อสร้างเพิ?มอีก 30 เมตร ซึ? งโครงการนีJไดจ่้ายเงินสะสมไปแลว้เมื?อการ
ประชุมสมยัสามญั สมยัที? 1   
-เชิญนายกเทศมนตรีชีJแจง 
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่านโครงการนีJ ได้
จ่ายเงินสะสมไปแล้วตามที?สมาชิกสภาฯ สอบถามแต่เนื?องจากประชาชนที?
อาศยัอยู่บริเวณดงักล่าวแจง้ว่ายงัขาดอีก 30 เมตร ซึ? งโครงการนีJ ประชาชนที?
อาศยัอยู่ไดไ้ปประสานกบัรองนายก อบจ. แต่ อบจ.ไม่สามารถดาํเนินการได ้
รองนายก อบจ.จึงขอให้เทศบาลดาํเนินการให้แล้วจะพิจารณางบประมาณที? 
อบจ. ที?สามารถดาํเนินการไดใ้ห้ จึงไดน้าํโครงการนีJ มาให้สภาฯ พิจารณาใน
ส่วนที?เพิ?มเติมอีก 30 เมตร  
-เชิญหวัหนา้ฝ่ายโยธา 
 

/นายรุ่งธรรม... 
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นายรุ่งธรรม ธรรมจิตร 
(หวัหนา้ฝ่ายโยธา) 
 
 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายพิชิต  วงศา 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
ที?ประชุม 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
ที?ประชุม 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
 
 
นายนิรันดร์  ดีนาน 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายกฤษฎา  ดวงแกว้ 
(นายกเทศมนตรี) 
 
 
 

-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ถนนเส้น
ดงักล่าวมีระยะทางทัJงหมด 1,000 เมตร ซึ? งจ่ายเงินสะสมครัJ งที?แลว้ โดยจะแบ่ง
ระยะทางเพื?อดาํเนินการครัJ งแรก 300 เมตร ครัJ งที? 2 ระยะทาง 300 เมตร และอีก 
400 เมตร ซึ? งจ่ายเงินสะสมครัJ งนัJนมีโครงการที?ตอ้งใชง้บประมาณค่อนขา้งมาก 
เกรงว่าที? จ่ายเงินสะสมจะเกินงบประมาณที?สามารถจ่ายได้  จึงได้นําเข้าที?
ประชุมเพิ?มอีกเพื?อใหส้ภาฯ พิจารณา 
-เชิญนายพิชิต  วงศา 
 
-สอบถามแบบที?เสนอมา ระยะทาง 30 เมตร หรือ 300 เมตร 
 
-ตามแบบที?เสนอใหพ้ิจารณาวนันีJ มีระยะทาง 30 เมตร มีสมาชิกสภาฯ สอบถาม
อีกหรือไม่  
-ไม่มี 
-เมื?อไม่มีขอมติที?ประชุมเห็นชอบจ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างปรับปรุงและ
ขยายผิวจราจร พร้อมวางท่อระบายนํJ า สายซอยขา้งวดัหนองแพงพวย หมู่  5  
งบประมาณ  72,000  บาท โปรดยกมือ 
-มีมติเห็นชอบ 6 เสียง คือ นายมณฑป  โพธิ7 ประเสริฐ, นายธวชั  โอทาน, นาย
สุจิน  บุญส่ง, นายประเสริฐ  ผุดผอ่งใส, นายนิรันดร์  ดีนาน และนางอรสา  คง
คะคิด ไม่เห็นชอบ 4 เสียง 
4.3.2 โครงการพฒันาปรับปรุงทางระบายนํJ าสาธารณะในพืJนที? เทศบาล 
แผนพัฒนาสามปี  2558-2560 หน้า 52 ข้อ 1 ปริมาณงานวางท่อ ขนาด 
1.00x1.00 เมตร จาํนวน 16 ท่อน และลงดินปรับคนัทาง ขนาด กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 71 เมตร งบประมาณ 90,000 บาท ซึ? งที?ดาํเนินการคือปากคู-ชากแวง มี
สมาชิกสภาฯ สอบถามหรือไม่ เชิญนายนิรันดร์  ดีนาน 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน สอบถามว่า
ทาํไมตอ้งลงท่อ 2 จุด ซึ? งลงตรงกลางเพียง 1 จุด ก็น่าจะเพียงพอเพื?อประหยดั
งบประมาณ 
-เชิญนายกเทศมนตรีชีJแจง 
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ขอให้สมาชิก
สภาฯ ดูเอกสารแบบประมาณการประกอบ โดยที?ดินดงักล่าวผูอุ้ทิศให้ไดข้อให้
วางท่อ 2 จุด ซึ? งเป็นเงื?อนไขก่อนที?จะอุทิศให้  เพราะถา้เจา้ที?ดินไม่อุทิศให้ก็จะ
มีปัญหาการระบายนํJาทาํใหน้ํJาท่วมพืJนที?หมู่ที? 5 หมู่ที? 7 จึงตอ้งวาง 2 จุด 

/นายอนุรักษ.์.. 
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นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
ที?ประชุม 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
ที?ประชุม 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
 
 
 
 
 
 
นายอุลยั ความเพียร
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 
 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายพิชิต  วงศา 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) 
 
 
 
 
 
 
 

-มีสมาชิกสภาฯ สอบถามเกี?ยวกบัโครงการนีJ อีกหรือไม่ 
 
-ไม่มี 
-เมื?อไม่มีขอมติที?ประชุมเห็นชอบอนุมติัการจ่ายเงินสะสมโครงการพฒันา
ปรับปรุงทางระบายนํJาสาธารณะในพืJนที?เทศบาล (ปากคู-ชากแวง) งบประมาณ 
90,000  บาท  โปรดยกมือ 
-มีมติเห็นชอบอนุมติัการจ่ายเงินสะสมโครงการพฒันาปรับปรุงทางระบายนํJ า
สาธารณะในพืJนที?เทศบาล (ปากคู-ชากแวง) งบประมาณ 90,000 บาท เป็นเอก
ฉนัท ์
4.3.3 โครงการบรรเทาความเดือดร้อนที?เกิดจากสาธารณภยัต่างๆ แผนพฒันา
สามปี 2558-2560 หน้า 74 ข้อ 3  เพื?อบรรเทาปัญหาขาดแคลนนํJ า เพื?อ
สาธารณูปโภค หมู่ที? 7 เป็นการสมทบค่านํJ ามนัเครื?องจกัร 50% ของ อบจ. 
จาํนวนเงิน 73,250 บาท และค่าขนยา้ยดิน คิดเป็นปริมาณ 14,062 ลูกบาศก์เมตร 
งบประมาณ  332,000 บาท รวมเป็นเงินทัJงสิน 405,250 บาท  เป็นการขุดลอก
อ่างเก็บนํJ าจ ํารุงซึ? งนํJ าแห้งประชาชนไม่มีนํJ าใช้ โดยได้รับการสนับสนุน
เครื?องจกัรจาก อบจ.ในการขดุส่วนเทศบาลไดส้มทบค่านํJ ามนัและค่าขนยา้ยดิน 
ขอให้สมาชิกสภาฯ ดูเอกสารแบบประมาณการประกอบ มีสมาชิกสภาฯ 
สอบถามหรือไม่ เชิญนายอุลยั ความเพียร 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน สอบถามว่า
จุดประสงค์ที?ดาํเนินการเพื?อการเกษตรหรือประปาหมู่บา้น เนื?องจากทาํเพื?อ
การเกษตรปัญหาก็จะไม่จบสิJน  แต่ถ้าเพื?อแก้ไขปัญหาภยัแล้งนํJ าประปาแต่
ตอนนีJ ได้ขุดลอกฝั?งที?ใช้เพื?อการเกษตร และเป็นงานของ อบจ. หรือของ
เทศบาล 
-เชิญนายพิชิต  วงศา 
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ประโยชน์ที?
ได้จากการขุดบ่อมากน้อยแค่ไหน และบ่อดงักล่าวเป็นของเทศบาลหรือของ
หมู่บา้น ถา้เป็นของหมู่บา้นเสนอให้หมู่บา้นดาํเนินการเองก่อนแลว้เทศบาลก็
สนบัสนุนในบางส่วน  เพราะช่วงนีJแต่ละหมู่ก็ไดรั้บความเดือดร้อนเกี?ยวกบัภยั
แล้งเช่นกัน อย่างเช่นตรงบ้านแม่ศรีที?มีปัญหานํJ าท่วม และถ้าบ่อตรงปาก
ทางเขา้เนินฆอ้นํJ าแห้ง  ซึ? งพืJนที?หมู่ที? 4,8,9 ก็ไดใ้ชน้ํJ าเค็มและไม่สะอาดตลอด 
เพราะทุกหมู่บา้นก็เดือดร้อน และเรื?องประปานํJาดิบที?นายกเทศมนตรีไดแ้จง้ไว ้

/แจง้ไวจ้ะมา... 
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นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายนิรันดร์  ดีนาน 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 
 
 
 
 
 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายพิชิต  วงศา 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายรุ่งธรรม ธรรมจิตร 
(หวัหนา้ฝ่ายโยธา) 
 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายมณฑล  โพธิ7 ประเสริฐ 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 

จะมาดาํเนินการที?แน่นอนหรือไม่ เพราะเมื?อมีนํJ าดิบมาก็จะช่วยแก้ไขปัญหา
ตรงนีJ ได ้เพราะที?ผ่านมาเทศบาลก็ไดส้นบัสนุนงบประมาณให้ประปาหมู่ที? 7 
แลว้จะงบไปขดุลอกอีก 4 แสนกวา่บาทจะเหมาะสมหรือไม่ 
-เชิญนายนิรันดร์  ดีนาน 
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ชีJ แจงกรณีขุด
ลอกอ่างเก็บนํJาจาํรุง ที? สท.วา่ให้จาํรุง 4 แสนกวา่บาท เพราะภยัแลง้ทุกหมู่บา้น
ก็เดือดร้อน แต่หมู่ที? 4, 8, 9 ไดรั้บงบประมาณจาํนวน 1,300,000 บาท และบา้น
จาํรุงเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มีการใช้นํJ าประปาทัJงหมด 70% ของ
ปริมาณนํJา 150 มิสเตอร์ ผูใ้ชน้ํJ า 133 หลงัคาเรือน แต่มีจาํนวนผูใ้ชน้ํJ ามากเพราะ
มีผูม้าศึกษาดูงานตลอด นอกจากบ่อนํJ านีJ แลว้ยงัมีบ่อบาดาลอีก 2 บ่อ แต่ก็ไม่
เพียงพอ แต่ถา้จะใหห้มู่บา้นดาํเนินการเองงบประมาณก็ไม่เพียงพอ ซึ? งขณะนีJก็
เงินหมุนเวียนเพียงพนักวา่บาทเท่านัJน ขณะนีJ นํJ าแห้งมาก แต่ก็ถือเป็นโอกาสดี
เนื?องจากการขดุลอกจะไดส้ะดวก เพราะทุกปีนํJาไม่เคยแหง้ 
-เชิญนายพิชิต  วงศา 
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน กรณี
งบประมาณ 1,300,000 บาท ที? สท.นิรันดร์ บอก เป็นของประปาตรงปากทาง
เนินฆอ้ ก็ขอสอบถามฝ่ายบริหารวา่จะดาํเนินการเมื?อใด  
-เชิญหวัหนา้ฝ่ายโยธา 
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ขอแกไ้ขแบบ
ประมาณที?คาํนวณผดิพลาดซึ?งไม่มีค่าปรับเกลี?ยพืJนที? ก็ขอแจง้ยอดประมาณการ
ใหม่ คือเงินสมทบค่านํJ ามนั จาํนวน 73,250  บาท และค่าขนยา้ย, ค่าตกัถ่ายดิน
และปรับเกลี?ยดินจาํนวน 332,000  บาท ซึ? งเพิ?มค่าตกัและค่าปรับเกลี?ยจาํนวน 
อีก 93,000 บาท รวมเป็นงบประมาณทัJงสิJนจาํนวน  498,250   บาท 
-เชิญนายมณฑล  โพธิ7 ประเสริฐ 
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน กรณีขุดสระ
นํJาจาํรุง เสนอใหใ้ชแ้มค็โคร 2 ตวั เพื?อความรวดเร็ว เพื?อเป็นผลดีกบัผูใ้ชน้ํJ าและ
นํJาประปาหมูบา้น เนื?องจากเป็นสระนํJาสาธารณประโยชน์ 
-เชิญนางอรสา  คงคะคิด 
 

/นางอรสา... 
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นางอรสา  คงคะคิด 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายรุ่งธรรม ธรรมจิตร 
(หวัหนา้ฝ่ายโยธา) 
 
 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นางอรสา  คงคะคิด 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
 
นายพิชิต  วงศา 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
 
 
นายประเสริฐ  ผดุผอ่งใส 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
 

-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน จากขอ้มูลที?
ใหก้บัที?ช่างแจง้ประมาณการผดิพลาดโดยใหเ้พิ?มเงินอีก 93,000 บาทนัJนซึ? งเป็น
จาํนวนมากพอสมควร เสนอใหข้ดุที?ประปาดึงนํJามาใช ้
-เชิญหวัหนา้ฝ่ายโยธา 
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน สําหรับแบบ
ประมาณการค่าขนยา้ยถูกตอ้งแลว้ แต่ที?เพิ?มคือค่าปรับเกลี?ยดินที?นาํไปถม เดิม
จะนาํดินไปถมที?วดัจาํรุง ซึ? งไม่มีค่าปรับเกลี?ย แต่วดัก็ไม่ไดเ้ป็นที?สาธารณะ ก็
เลยตอ้งเปลี?ยนสถานที?นาํดินไปถมที?เป็นที?สาธารณะ 2 จุด คือตรงที?จะทาํตลาด
และด้านหลังเทศบาล จึงต้องมีค่าปรับเกลี?ยดินเพิ?ม จึงขอชีJ แจงให้สภาฯ 
พิจารณา 
-เชิญนางอรสา  คงคะคิด 
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน การคาํนวณ
ผดิพลาดซึ?งทาํใหง้บประมาณเพิ?มขึJนมาก และแบบประมาณราคาค่าขนยา้ยมีทัJง
4 กิโลเมตร และ 5 กิโลเมตร ตรงไหนบา้ง 
-สําหรับค่าขนยา้ยดินเพื?อไปถมที?สาธารณ 2 จุดคือที?ก่อสร้างตลาดเศรษฐกิจ
ชุมชนระยะทาง 4 กิโลเมตร อีกที?คือด้านหลงัเทศบาลระยะทาง 5 กิโลเมตร 
และที? สท. สอบถามวา่การขดุลอกเนน้เพื?อใชน้ํJาเพื?ออุปโภคบริโภค สอบถามวา่
ทาํไมไม่ขดุฝั?งที?ประปาใชน้ํJา ฝากใหผู้บ้ริหารตอบ เชิญนายพิชิต  วงศา 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน สอบถามว่า
งบประมาณที? อบจ.มาดาํเนินการขดุลอกจาํนวนเท่าไร 
-สาํหรับจาํนวนงบประมาณที? สท.สอบถามนัJน อบจ.ไม่มีงบประมาณให้ แต่ให้
การสนบัสนุนเครื?องจกัรมาดาํเนินการขดุลอกมีระยะเวลาในการขุด 46 วนั โดย
ใช้นํJ ามนัวนัละ 120 ลิตร มีเงื?อนไขว่าทอ้งถิ?นที?มีรายไดเ้กิน 30 ลา้นบาท ตอ้ง
สมทบค่านํJ ามนั 50%ให้กบั อบจ. และ อบจ.ก็ไม่มีค่าขนยา้ยดินให้ทอ้งถิ?นตอ้ง
ดาํเนินการเอง เชิญนายประเสริฐ  ผดุผอ่งใส 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน กรณี
เครื? องจักรทาํงาน 46 วนัแต่ถ้าเกิดฝนตกแล้วเทศบาลจะเสียผลประโยชน์
หรือไม่ เนื?องจากช่วงนีJ เป็นฤดูฝน 
-ขอให้เทศบาลตรวจสอบระเบียบปฏิบติัราชการของเครื?องจกัรกบั อบจ. เชิญ
นายธวชั  โอทาน 
 

/นายธวชั... 
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นายธวชั  โอทาน 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นางอรสา  คงคะคิด 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายอรรถวฒิุ  สมนึก 
(เลขานุการสภาฯ) 
 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายรุ่งธรรม ธรรมจิตร 
(หวัหนา้ฝ่ายโยธา) 
 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นางอรสา  คงคะคิด 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายรุ่งธรรม ธรรมจิตร 
(หวัหนา้ฝ่ายโยธา) 
 
 
 
 

-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน การขนยา้ยดิน 
มาจุดที? 1 ตรงตลาดเศรษฐกิจชุมชน จุดที? 2 ดา้นหลงัเทศบาล เกรงจะมีปัญหาทาํ
ใหถ้นนชาํรุดและฝุ่ นรบกวนประชาชนขอใหมี้รถนํJาลา้งถนน 
-เรื?องฝุ่ นรบกวนประชาชน ก็ฝากฝ่ายบริหารท่านรองชรินทร์  อินทร์มงคล ดูแล 
เชิญนางอรสา  คงคะคิด 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน กรณีขุดดิน
กาํหนด 46 วนั แต่ถ้าฝนตกจาํนวนวนัไม่ครบตามที?กาํหนดเงินจะตกสะสม
หรือไม่ และปริมาณดิน 14,062 ลบ.ม. คิดเป็นกี?เที?ยวๆ ละเท่าไร ของรถหกลอ้  
-เชิญเลขานุการสภาฯ ชีJแจง 
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน เนื?องจากเป็น
งบประมาณสมทบกบั อบจ. รูปแบบการขุด อบจ.เป็นผูก้าํหนดซึ? งจะขุดเต็ม
พืJนที?ทัJงหมด ส่วนการบริหารจดัการงบประมาณถา้จาํนวนวนัไม่ครบตอ้งเช็ค
ปริมาณดินเพื?อให้สอดคลอ้งกบังบประมาณ และส่วนหนึ? งสมาชิกสภาฯ และ
ทางหมู่บา้นก็ตอ้งใหค้วามร่วมมือช่วยดูดว้ย 
-เชิญหวัหนา้ฝ่ายโยธา 
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน การขนยา้ยดิน
รถหกลอ้บรรทุกไดเ้ที?ยวละประมาณ 4 คิว เอา 4 หารปริมาณดิน 14,062 ลบ.ม.
ที? อบจ.แจง้ยอดปริมาณดินมา ถา้คิดเป็นเที?ยวประมาณ 3,515 เที?ยว เป็นการจา้ง
เหมาโดยการสอบราคาตอ้งมีรถนํJ ามีป้ายเตือน คือตอ้งจา้งเหมาตามปริมาณดิน
ที?ขดุทัJงหมด คือ 14,062 ลบ.ม. 
-สมาชิกสภาฯ เป็นห่วงเรื?องการตรวจเช็คเรื?องการขนยา้ยและปรับเกลี?ยดิน ฝาก
เรื?องการจดัซืJอจดัจา้งใหจ้า้งเหมาขนยา้ยดินที?ขดุทัJงหมดเชิญนางอรสา คงคะคิด 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน สอบถามการ
ขนยา้ยและการปรับเกลี?ยพืJนที?คิดแลว้ประมาณเที?ยวละกี?บาท  
-เชิญหวัหนา้ฝ่ายโยธา 
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ค่าขนยา้ย
ระยะทาง 4 กิโลเมตร 22.29 บาท 5 กิโลเมตร 24.63 บาท ส่วนการปรับเกลี?ย 
6.62 บาท ต่อลูกบาศก์เมตร ซึ? งเป็นราคากลางจากชลประทาน เพราะถา้คิดเป็น
เที?ยวก็เอา 4 คูณ แต่ตรวจเช็คลาํบาก จึงคาํนวณการขนยา้ยเป็นลูกบาศก์เมตรซึ? ง
เป็นราคากลางของชลประทาน 

/นายอนุรักษ.์.. 
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นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
 
นายประเสริฐ  ผดุผอ่งใส 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
 
นายเอกพล  ผลงาม 
(เลขานุการนายกฯ) 
 
 
 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายกฤษฎา  ดวงแกว้ 
(นายกเทศมนตรี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-หัวหน้าฝ่ายโยธาแจง้การประมาณการตามราคากลางของชลประทาน ซึ? งคิด
เป็นลูกบาศก์เมตร ถ้าคิดเป็นเที?ยวรถหกล้อก็เอา 4x22.29= 89 บาท และ 
4x6.62= 26 ฉะนัJนค่าขนยา้ยและค่าปรับเกลี?ยต่อเที?ยว 115 บาท ก็ยงัถูกกวา่ราคา
ทอ้งตลาด เชิญนายประเสริฐ  ผดุผอ่งใส 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน กรณีอ่างเก็บ
นํJ าจาํรุงทาํเพื?อการเกษตรและบริโภค สอบถามว่ากรณีบ่อนํJ าประปาตรงปาก
ทางเขา้เนินฆอ้สามารถนาํนํJามาใชเ้พื?อการเกษตรไดห้รือไม่ 
-ชีJ แจงอ่างเก็บนํJ าจาํรุงเป็นของสาธารณะซึ? งทุกคนสามารถใช้ได้ แต่บ่อปาก
ทางเขา้เนินฆอ้เป็นของเทศบาลซึ?งมีคณะกรรมการประปาดูแล ตอ้งประสานกบั
เทศบาลหรือคณะกรรมการประปาซึ? งอาจจะมีค่าใชจ่้าย โดยร้านอดัฉีดจะไปใช้
นํJาที?บ่อของเอกชนที?อยูด่า้นขา้ง เชิญนายเอกพล  ผลงาม 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน อ่างเก็บนํJ า
บา้นจาํรุงแหง้ไม่มีนํJาใช ้จะมีหมู่ 5 และบ่อปากทางที?ใชน้ํJ าจากอ่างจาํรุง การขุด
ลอกก็ไดป้รึกษาหารือกนัหลายฝ่ายวางแผนวา่จะขุดอยา่งไร และตอ้งขุดลอกทัJง
สองดา้นถา้เมื?อผา่นสภาฯ ก็จะดาํเนินการขนยา้ยดิน  ซึ? งปริมาณคิวดินมากตอน
แรกจะเอาดินไปถมที?วดัแต่ไม่ไดจึ้งตอ้งยา้ยมาที?ตลาดและหลงัเทศบาล ซึ? งถือ
เป็นจงัหวะที?ดีเพราะเมื?อนํJ าที?อ่างแห้ง แลว้ อบจ.นาํเครื?องจกัรมาลงพืJนที?ก็ได้
ปรึกษาหารือวา่ใหข้ดุลอกอ่างจาํรุงก่อน  
-เชิญนายกเทศมนตรี 
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน สรุปการขุด
ดินจะขุดทัJงสองด้านแต่ตอ้งใช้เวลา โดยเครื? องจกัรได้รับการสนับสนุนจาก 
อบจ. โดยเทศบาลสมทบค่านํJ ามนั 50% และค่าขนยา้ยปรับเกลี?ยดิน เรื?องท่อนํJ า
ดิบที?ขอจงัหวดัจะได้แล้วแต่ตอ้งทาํตามระเบียบซึ? งประมาณกลางเดือนหน้า 
จริงก็อยากให้ดาํเนินการแต่เป็นงบของจงัหวดัก็ได้เร่งไปแล้ว แต่คงต้องรอ
จงัหวดัดาํเนินการ  ซึ? งเมื?อโครงการนีJ สภาฯ พิจารณาผ่านก็เกรงจะมีปัญหา
เนื?องจากราคาที?ช่างประมาณไวต้ํ?ากว่าราคาทอ้งตลาดมากเกรงจะไม่มีผูม้าซืJอ
ซอง และเรื? องท่อนํJ าดิบที?ชลประทานมาลงพืJนที?เพื?อวางท่อนํJ าดินจากเขื?อน
ปากนํJ าประแสมาให้แต่ไม่ได้ เพราะพืJนที? เ นินฆ้ออยู่ในความดูแลของ
ชลประทานเขตจงัหวดัระยอง ขอแจง้ให้สมาชิกสภา ฯ ทราบเกี?ยวกบัปัญหา
เรื?องนํJา 
 

/นายอนุรักษ.์.. 
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นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
 
นายพิชิต  วงศา 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
นายกฤษฎา  ดวงแกว้ 
(นายกเทศมนตรี) 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
ที?ประชุม 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
ที?ประชุม 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
ที?ประชุม 
พกัประชุมเวลา 13.15 น. 

เริ�มประชุมเวลา 13.50 น. 
 
ระเบียบวาระที�  6   
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 

-ขอบคุณนายกเทศมนตรี ขอเสริมการขดุอ่างจาํรุงเพื?อบรรเทาภยัแลง้ในปีต่อไป 
ถา้จาํรุงมีการบริหารจดัการนํJ าที?ดีก็จะไม่มีปัญหาเรื? องนํJ า เพราะถา้ปริมาณนํJ า
ลดลงมากก็ใหง้ดการใชน้ํJาเพื?อการเกษตร หมู่บา้นก็จะมีนํJ าประปาใชใ้นช่วงฤดู
แลง้ไดป้ระมาณ 4 เดือน เชิญนายพิชิต  วงศา 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ขอขอบคุณที?
นายกเทศมนตรีชีJแจงกรณีท่อนํJ าดิบ กรณีประชาชนบา้นจาํรุง เดือดร้อนก็เขา้ใจ 
ก็อยากใหค้าํนึงถึงความเดือดร้อนเรื?องนํJาของ หมู่ที? 4, 8, 9 ดว้ย 
-การแกไ้ขปัญหาเกี?ยวกบันํJาเพื?อการอุปโภค-บริโภค  ซึ? งฝ่ายบริหารก็ไดบ้ริหาร
จดัการเกือบจะครอบคลุมทุกพืJนที? ฝากสมาชิกสภาฯ ได้ชีJ แจงให้ประชาชน
เขา้ใจเกี?ยวกบัการบริหารงานของเทศบาล เชิญนายกเทศมนตรี 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ขอเพิ?มเติมบ่อ
ปากทางเขา้เนินฆอ้ เจา้หนา้ที?กรมทรัพยากรนํJ าไดม้าสํารวจ และไดรั้บแจง้ตอบ
มาว่าจะใช้งบเหลือจ่ายขุดบ่อนํJ าประปาตรงปากทางให้โดยใช้งบประมาณ 
1,300,000 บาท 
-ก่อนที?จะพกัรับประทานอาหารอยากให้ลงมติก่อน มีสมาชิกสภาฯ สอบถาม
อีกหรือไม่ 
-ไม่มี 
-เมื?อไม่มีขอมติที?ประชุมเห็นชอบอนุมติัการจ่ายเงินสะสมโครงการบรรเทา
ความเดือดร้อนที?เกิดจากสาธารณภยัต่างๆ เพื?อบรรเทาปัญหาขาดแคลนนํJ าเพื?อ
สาธารณูปโภค หมู่ที? 7 งบประมาณ 498,250 บาท โปรดยกมือ 
-มีมติเห็นชอบอนุมติัการจ่ายเงินสะสมโครงการบรรเทาความเดือดร้อนที?เกิด
จากสาธารณภยัต่างๆ เพื?อบรรเทาปัญหาขาดแคลนนํJ าเพื?อสาธารณูปโภคหมู่ที? 7 
งบประมาณ 498,250 บาท เป็นเอกฉนัท ์
-ฉะนัJนยอดเงินสะสมที?จ่ายครัJ งนีJรวมงบประมาณทัJงสิJน จาํนวน  598,250  บาท
ก่อนที?จะถึงวาระอื?น ๆ ขอใหส้มาชิกสภาฯ พกัรับประทานอาหาร 30 นาที 
-ทราบ 
-พกัรับประทานอาหาร 
-นายอรรถวุฒิ  สมนึก  เลขานุการสภาฯ  เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเขา้นั?งประจาํ
ในที?ประชุม และเริ?มประชุมต่อดงันีJ   
ญตัติอื�น   ๆ  เสนอเพื�อทราบ    
-ญัตตินีJ สมาชิกสภาฯ เสนอได้อย่างกว้างขวาง ที? ช่วยแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน และขอให้สมาชิกสภาฯ รวบรวมปัญหาและเสนอ
เพียงรอบเดียวจะไดง่้ายต่อการชีJแจงและบนัทึกการประชุมเชิญนายสุจิน บุญส่ง 

/นายสุจิน... 
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นายสุจิน บุญส่ง 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายธีระพนัธ์  สุขสวา่ง 
(รองปลดัเทศบาล) 
 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายพิชิต  วงศา 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายมณฑป  โพธิ7 ประเสริฐ 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 
 
 
 
 

-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ถามเรื?องที?ดิน
ไม่มีทางเขา้  อยากทราบวา่การอุทิศที?ดินสามารถตรวจสอบไดที้?ใด 
-เชิญรองปลดัเทศบาลชีJแจง 
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ที?ดินแปลงที?
ไม่มีทางเขา้ มีการอุทิศหรือยงั หลกัการตอ้งไปพูดคุยกนัเรื?องการเปิดทางหรือ
ยนิยอมใหเ้ปิดทาง เทศบาลไม่สามารถไปบีบบงัคบัได ้อยูที่?ความยินยอม ซึ? งใช้
หลักการเดียวกันกับที?ได้ประชุมในตอนต้น สอบถามว่าที? ดินดังกล่าวอยู่
ตรงไหนเจา้ของชื?ออะไร เพื?อเจา้หนา้ที?จะไดต้รวจสอบ 
-ใหส้มาชิกสภาฯ เอาเอกสารที?ดินมาใหก้องช่างตรวจสอบ 
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ขอบคุณ
ผูบ้ริหารและผูมี้ส่วนเกี?ยวข้องในการก่อสร้างถนนสายเนินฆ้อ-ท่าครก ได้
ดาํเนินการใกลเ้สร็จแลว้ แต่ยงัไม่สุดระยะคือช่วงท่าครก-แหลมสน จะไดรั้บงบ
ปีใด  เรื? องที?  2 รางระบายนํJ าจากศาลา หมู่ที?  4 ลงข้างบ้านคุณเสริมสิน จะ
ดาํเนินการได้เมื?อใด  และตรงหน้าที?บ้านยายบุญ อยากให้ทาํรางระบายนํJ า 
เนื?องจากฝนตกนํJ าท่วม เรื?องที? 3 ถนนเส้นหนา้วดัตรงบา้นแม่ศรี หมู่ที? 9 ฝนตก
นํJาท่วม ประชาชนไดรั้บความเดือดร้อน เรื?องที? 4 ประชาชนหมู่ที? 8 เสนอให้ติด
กลอ้ง CCTV ตามแยกที?เป็นจุดเสี?ยงเนื?องจากมีการแข่งรถ ตรงสี?แยกถนนบูรพา
ชลทิศ เรื?องที? 5 เมื?อตอนสิJนเดือนที?ผูว้่าราชการมาดูพืJนที?ตรงปากทางเนินฆอ้ 
จะมีท่อนํJ าไหลลงมานานพอสมควร ถา้เป็นนํJ าจากการลา้งรถคิดวา่จะเป็นนํJ าที?
ปนเปืJ อนสารเคมี ซึ? งจะเป็นอนัตรายต่อสุขภาพของผูใ้ช้นํJ า โดยบ่อนํJ าดงักล่าว
ประปาใช้ในผลิตนํJ าประปาให้ประชาชนหมู่ที? 4, 8, 9 ใช้ เมื?อเช้าไดไ้ปตรวจดู
ท่อดงักล่าวปิดแลว้แต่นํJ ายงัไหลซึมบา้ง  แต่อยากให้เทศบาลตรวจสอบว่าเป็น
นํJ าจากที?ใดไหลลงบ่อประปา ถา้เป็นนํJ าจากการลา้งรถซึ? งทาํมานานแลว้และ
ผูใ้ชน้ํJ าไดรั้บผลกระทบใครจะเป็นผูรั้บผดิชอบ 
-เชิญนายนายมณฑป  โพธิ7 ประเสริฐ 
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน สอบถามการ
ตรวจรับงานตรงถนนปากทางเนินฆอ้ ซึ? งตอนนีJ ป้ายบอกทางโคง้และเสาล้ม 
ซึ? งกองช่างไดป้ระสานผูรั้บเหมาให้มาดาํเนินการแกไ้ขแลว้ แต่ยงัไม่เรียบร้อย 
เรื?องที? 2 ภยัแลง้ที?หมู่ที? 7 อยากใหฝ่้ายบริหารช่วยหางบประมาณในการขุดลอก
หรือหรือแหล่งกกัเก็บนํJาเพื?อใชใ้นตาํบล เพื?อแกไ้ขปัญหาขาดแคลนนํJา 

/นายอนุรักษ.์.. 
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นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายประเสริฐ  ผดุผอ่งใส 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) 
 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
นายพิชิต  วงศา 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
 
 
นายธีระพนัธ์  สุขสวา่ง 
(รองปลดัเทศบาล) 
 
 
 
นายรุ่งธรรม ธรรมจิตร 
(หวัหนา้ฝ่ายโยธา) 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายนิรันดร์  ดีนาน 

(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 

-เชิญนายประเสริฐ  ผดุผอ่งใส 
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน สอบถามเรื?อง
เครื? องสูบนํJ าและปัJ มนํJ าที?ไปซืJ อมาได้ดําเนินการติดตัJ งหรือยงั เรื? องที?  2 
ประชาชนที?อยู่แหลมสน ฝากมาว่าตรงสะพาน เสนอให้เทศบาลทาํป้ายบอก
ทางไปเรือรบประแสและไปแหลมสนให้ดว้ย และถนนเนินฆอ้-ท่าครก อยาก
ใหติ้ดตัJงป้ายจราจรบอกทางแยก 
-ชีJ แจงเรื? องเครื? องสูบนํJ าและปัJ มที?จะติดตัJงตรงปากทางเนินฆ้อ อยู่ระหว่าง
ประกอบติดตัJงคงจะใชเ้วลาไม่นาน เรื?องป้ายบอกทางก่อนถึงสะพานฝากกอง
ช่างพิจารณา เชิญนายพิชิต  วงศา 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ฝากตรง
บริเวณถนนตรงขา้มบา้นนายกฯ หลงัใหม่มีท่อระบายนํJ าวางไวไ้ม่เรียบร้อย
อยากใหน้าํดินมากลบ ซึ? งไดแ้จง้ไวห้ลายครัJ งแลว้ 
-จากการที?ได้ลงพืJนที?และประสานกับกองช่างไวแ้ล้ว คือ 1. ตรงถนนสาย
หนองแพงพวย ตรงร้านหน้าครัวจนัทร์หอมมีท่อลอดถนนนํJ ากัดเซาะเป็น
โพรงทาํให้ถนนยุบ 2. ถนนสายหมู่ที? 3 ไปท่าครก ถนนทรุดคือดา้นล่างนํJ ากดั
เซาะเป็นโพรงฝากให้ตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไข และ 3. ท่อระบายนํJ า
ตรงบริเวณถนนตรงขา้มบา้นนายกฯ หลงัใหม่ใหน้าํดินกลบ เชิญรองปลดัฯ 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน เรื?องป้ายอยู่
ระหวา่งดาํเนินการ เรื?องนํJากดัเซาะใตถ้นนซึ?งแกไ้ขมานาน ถนนดงักล่าวจะติด
คลองตลอดสาย และอีกส่วนหนึ? งคือผูเ้ลีJ ยงกุง้ปล่อยนํJ าจากบ่อแรงทาํให้แทง
ถนนแนวทางแกไ้ขจะหารือกบัผูบ้ริหาร เรื?องป้ายตรงทางโคง้ลม้ขออนุญาตให้
หวัหนา้ฝ่ายชีJแจง 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ปัญหาคือ
ผูรั้บเหมาฝังไม่ลึกเนื?องจากถา้ลึกก็จะมองไม่เห็น พอฝนตกติดทรุดเสาเลยลม้
ไดป้ระสานผูรั้บเหมาใหม้าดาํเนินการแลว้ 
-เชิญนายนิรันดร์  ดีนาน  
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน สอบถามเรื?อง
นํJ าที?จะปล่อยลงคลองหนองลิงวา่ปล่อยจุดไหนและผา่นโรงงานอุตสาหกรรม 
และมีการตรวจสอบคุณภาพนํJาหรือไม่ 
-เชิญนายศกัดา  แววดี 
 

/นายศกัดา... 



 - 27 -

นายศกัดา  แววดี 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายมณฑล  โพธิ7 ประเสริฐ 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายชรินทร์  อินทร์มงคล 
(รองนายกเทศมนตรี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายธีระพนัธ์  สุขสวา่ง 
(รองปลดัเทศบาล) 
 
 
 
 
 

-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน เรื? องแรก
สายไฟฟ้าตรงศาลาเกาะทวายหยอ่นยานมากไดแ้จง้หลายรอบแลว้แต่ยงัไม่ได้
ดาํเนินการ และเรื?องที?สาธารณะท่าเจริญผล ทางฝ่ายบริหารจะมีแนวทางหรือ
แผนที?จะพฒันาหรือไม่ 
-เชิญนายมณฑล  โพธิ7 ประเสริฐ 
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน สอบถาม
โครงการผนันํJาจากกรมชลประทาน ถา้เกิดภยัแลว้แลว้ชลประทานจะสามารถ
ผนันํJามาเติมไดห้รือไม่ และถา้ไม่ไดจ้ะมีแนวทางบริหารจดัการอยา่งไร 
-การผนันํJาขณะนีJไดมี้การวางท่อหลายพืJนที? เชิญรองนายกเทศมนตรีชีJแจง 
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน เรื? องการ
ตรวจสอบการอุทิศที?ดินให้ประสานกองช่าง ถนนท่าครก-แหลมสน ไดข้อรับ
งบประมาณจาก อบจ.ในปี 2559 รางระบายหมู่ที? 4 ไดก้าํหนดช่วงระยะเวลา
ดาํเนินงานแล้วซึ? งตอ้งทาํตามแผนดาํเนินงาน ส่วนท่อระบายตรงหน้า ร.ร.
ถนนกะเพรา ดาํเนินการลาํบากเนื?องจากพืJนที?ไม่อาํนวย ตอ้งเปลี?ยนสถานที?รอ
ปรับแผน โดยทัJงสองโครงการไดป้ระกาศแลว้แต่ยงัไม่มีผูม้าซืJอซอง เรื?องท่อ
นํJ าที?ปล่อยลงตรงบ่อประปาทางเขา้เนินฆอ้จะให้เจา้หน้าที?ตรวจสอบและหา
แนวทางแก้ไข กรณีภยัแล้งอย่างบ้านจาํรุง ถ้าหมู่อื?นเกิดภยัแล้งเทศบาลจะ
จดัหางบประมาณในการขุดลอกและแหล่งกกัเก็บนํJ าไดห้รือไม่ ฝ่ายบริหารก็
ตอ้งแกไ้ขปัญหาของประชาชนให้ดีที?สุด แต่ก็จาํกดัดว้ยงบประมาณ เรื?องป้าย
บอกทางไปเรื? องรบประแสต้องดูงบประมาณว่าเพียงพอหรือไม่ และป้าย
จราจร ฝากหัวหน้าฝ่ายโยธาพิจารณา เรื? องท่อหน้าบา้นนายกฯ แจง้มาหลาย
ครัJ งแลว้ก็จะเร่งดาํเนินการให้  ไฟฟ้าตรงศาลาเกาะทวายให้กองช่างประสาน
ไฟฟ้า ส่วนพืJนที?สาธารณะยงัไม่ได้ดาํเนินการเนื?องจากงบประมาณมีจาํจดั 
เรื?องนํJ าที?ปล่อยลงคลองหนองลิงเพื?อนาํนํJ ามาใชใ้นพืJนที?ตาํบลเนินฆอ้จะตอ้ง
หารือหลายฝ่ายเพื?อหาแนวทาง เรื? องกล้อง CCTV ขออนุญาตให้รองปลัด
เทศมนตรีชีJแจง 
 -เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน เรื?องกลอ้ง 
CCTV จะดาํเนินการเมื?อใด ซึ? งเทศบาลไดท้าํโครงการขอรับงบประมาณไปใน
ปี 2559 จาํนวน 5 ลา้นบาท ซึ? งรอวา่กรมจะจดัสรรงบประมาณให้หรือไม่ เมื?อ
ทราบผลก็จะแจง้ให้สมาชิกสภาฯ รับทราบ เรื? องการตรวจสอบคุณภาพนํJ าที?
ปล่อยลงคลองหนองลิงเท่าที?ทราบขอ้มูลเบืJองตน้ ทางตาํบลหว้ยยาง  
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นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายเอกพล  ผลงาม 
(เลขานุการนายกฯ) 
 
 
 
 
 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายเอกพล  ผลงาม 
(เลขานุการนายกฯ) 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายธีระพนัธ์  สุขสวา่ง 
(รองปลดัเทศบาล) 
 
 
 
 
 

และวงัหวา้ ไดต้รวจสอบกรณีแอบทิJงนํJ าเสียลงคลอง เบืJองตน้จะให้เจา้หน้าที?
นาํนํJ าไปตรวจสอบ เรื?องไฟฟ้าที?สอบถามไวไ้ดท้าํหนงัสือถึงไฟฟ้า ซึ? งไฟฟ้า
แจ้งว่าไม่สามารถดึงกายไปที?อื?นๆ ได้เนื?องจากเป็นที?ของประชาชน และ
สา ยไ ฟ บริ เวณ นัJ นมี  2  หน่วย งา นที? รับ ผิดช อบ คื อทัJ ง สา ย ไฟ ฟ้ าแล ะ
สายโทรศพัท์ แต่จะพยายามติดตามให้ เพิ?มเติมการผนันํJ าซึ? งเดิมเขา้ใจวา่คาบ
เกี?ยวกบัวงัหวา้ แต่จากการตรวจสอบพืJนที?เนินฆอ้เป็นของชลประทานทุ่งควาย
กินที?ดูแล ต้องของบประมาณจากจังหวดั โดยภาพรวมโครงการนีJ จะได้
ประมาณปี 2560  
-เชิญเลขานุการนายกฯ 
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ขอเสริมรอง
ปลดั คือตาํบลเนินฆอ้ไม่อยูใ่นเขตอ่างเก็บนํJ าประแส แต่ประแสจะปล่อยนํJ าลง
คลองวงัหวา้ แต่นํJ ามาถึงคลองเนินทราย ก็ตอ้งหาแนวทางในการนาํนํJ ามาใช ้ 
ขอแจง้งบประมาณปี 2559 คืองบประมาณ 600,000 บาท โดยกองช่างตอ้งมา
สาํรวจและออกแบบ จะไปสร้างสะพานทางเดิน คสล.บา้นปลาธนาคารปูและ
เรื?องไฟฟ้าทางสาธารณะต่อจากปากทางหนองแพงพวย ถึงวงัหวา้ ในปี 2558 
จาํนวน 11 ต้น และปี 2559 อีก  11  ต้น เรื? องนํJ าประปาตรงปากทางซึ? ง
ผูรั้บเหมายงัไม่เขา้มาดาํเนินการ ในปีหน้าคาดว่าจะไม่มีปัญหาเรื?องนํJ าถา้เรา
ช่วยกนับริหารจดัการ ฝากใหส้มาชิกสภาฯ ไดต้อบประชาชนใหเ้ขา้ใจ 
-ฝากฝ่ายไฟฟ้าสาธารณะแยกปากทางจาํรุง ดาํเนินการแลว้แต่ไฟฟ้ายงัใชไ้ม่ได ้
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ไฟฟ้าจาํรุง
ไฟฟ้าไดด้าํเนินการแลว้แต่รอมิเตอร์และยงัไม่ไดส่้งมอบให้เทศบาล และแจง้
เรื?องอาคารที?ก่อสร้างลํJาเขา้มาในเขตทางสาธารณะของ อบจ. ซึ? งกองช่างไดส่้ง
เรื?องไปที? อบจ. แจง้มาวา่จะมีหนงัสือแจง้เจา้ของใหรื้Jอออก 
-เชิญรองปลดัเทศบาล 
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน แจง้ในวนั
พรุ่งนีJ  เวลา 13.00-16.00 น. ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการ (กลุ่มย่อย) 
โครงการวางและจัดทาํผงัเมืองรวมชุมชนสุนทรภู่ จงัหวดัระยอง ประจาํปี
งบประมาณ 2558 ณ ห้องประชุมเทศบาลตาํบลเนินฆอ้ และขอเชิญประชาชน
ตาํบลเนินฆอ้เขา้ร่วมประชุม หมู่บา้นละ 10 ท่าน เพื?อแลกเปลี?ยนเรียนรู้ร่วมกนั 
ฝากประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนที?มีส่วนเกี?ยวขอ้งร่วมประชุม 

/นายอนุรักษ.์.. 
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นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
ที?ประชุม 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 

-ขอบคุณรองนายกเทศมนตรี  มีสมาชิกสภาฯ  จะเสนอเรื?องอื?น ๆ อีกหรือไม่  
 
-ไม่มี  
-เมื?อไม่มีสมาชิกสภาฯ เสนออีก  ขอขอบคุณผูบ้ริหาร หวัหนา้หน่วยงานทุกกอง 
และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที?ไดเ้ขา้ร่วมประชุม   และขออวยพรให้ทุกท่านโชคดี 
ขอปิดการประชุม   

ปิดประชุมเวลา   15.05 น. 
    


